
  

 

บทท่ี 16   

 

อิสราเอลของพระเจา้ 

 

ค าทกัทายท่ีผิดจากธรรมดาอย่างมากของเปาโล 

 ผมขอเร่ิมด้วยค าทกัทายเป็นพิเศษกับพวกคุณทุกคน ขอสันติสุขและพระเมตตาจงมีแด่ทุกคนผู้

เป็นอิสราเอลของพระเจ้า  ค าว่า “อิสราเอลของพระเจ้า” ที่ผมใช้นี้ อาจฟังดูผิดจากธรรมดาและฟังดู

แปลก แต่ที่จริงนี่มาจากค าทกัทายของเปาโลถึงพี่น้องชาวกาลาเทียว่า “สันติสุขและพระเมตตาจงมี

แก่ทุกคนที่ด าเนินตามกฎนี้  และแก่อสิราเอลของพระเจ้า” (กาลาเทยี 6:16 ฉบับ ESV) 

 คุณเห็นว่าค าทกัทายของผมผิดไปจากธรรมดาไหม?  คุณอาจจะถามตัวเองว่า “เหตุใดเปาโลจึง

เรียกเราว่าอิสราเอลของพระเจ้า?  เขาพูดเล่นกับเราหรือว่าเขาเสียสติไปแล้ว?  พวกเราเป็นคนจีน 

แล้วเราจะเป็นอิสราเอลได้อย่างไร?”  ผมไม่ได้พูดเล่นแล้วผมกไ็ม่ได้เสียสติ  ความจริงแล้วพวกคุณ

หลายคนที่นี่หรืออาจส่วนใหญ่ เป็นอิสราเอลของพระเจ้า!  อะไรคือความหมายของ “อิสราเอลของ

พระเจ้า” ที่ไม่ธรรมดานี้?  นี่คือสิ่งที่ผมตั้งใจจะอธิบายกับคุณในบทนี้   ความส าคัญมากของการเป็น

อิสราเอลของพระเจ้านี้ อยู่ที่ความเกี่ยวข้องที่แยกจากกันไม่ได้กับความรอดในพระคัมภีร์ใหม่  แต่

ความจริงอนัส าคัญย่ิงนี้ ได้สญูหายไปจากคริสตจักรในปัจจุบันนี้ 

 เมื่อผมเขียนหนังสือเร่ืองความเชื่อว่าพระเจ้ามีเพียงองค์เดียวตามพระคัมภีร์เสรจ็ประมาณสิบ
เดือนที่แล้ว ผมคิดว่างานของผมเสรจ็แล้ว ผมจะได้เกษียณอย่างมีความสุขและจะได้หายหน้าไปเสยี

ท ี เมื่อเฮเลนกับผมกลับมาเอเชียสองสามเดือนที่แล้ว ผมอยากที่จะมอบความรับผิดชอบของผม

ทั้งหมดให้กับผู้ ร่วมงานคนใหม่  ต่อมาไม่นานกลุ่มผู้ดูแลภูมิภาคกเ็ลือกคนหนึ่งในพวกเขาให้เป็น

ผู้ดูแลทั่วไปเข้ามารับหน้าที่แทนผม  พวกเขาได้เลือกอาจารย์คาลวิน1  ผมจึงดีใจมากที่ได้มอบงาน

ทุกอย่างให้เขาและเกษียณเสยีท!ี 

 
1 Pastor Calvin Chan 
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 ที่จริงเราควรจะออกจากฮ่องกงเมื่อเดือนที่แล้วและกลับไปแคนาดาก่อนวันอีสเตอร์  เร่ืองที่จะ

เปล่ียนวันเดินทางกลับนั้นท าได้ยากเพราะเราใช้ตั๋วสะสมไมล์ฟรี  แม้ว่าเราควรจะกลับแคนาดาเมื่อ

เดือนที่แล้ว แต่ทมีผู้ดูแลภูมิภาคพูดกับผมว่า “อาจารย์จะอยู่ฮ่องกงต่อเพื่อร่วมค่ายอีสเตอร์กับเรา

ได้ไหม?”  ผมคิดในใจว่า “นี่ผมเกษียณแล้ว คุณไม่ต้องการผมหรอก  ผมกก็ลับบ้านได้แล้ว”  แต่

ขณะที่ผมรอคอยองค์ผู้ เป็นเจ้า พระองค์กท็รงเปล่ียนแผนทั้งหมด เรากเ็ลยได้อยู่ค่ายอีสเตอร์นี้   

พระองค์ได้ทรงส าแดงกับผมว่างานของผมยังไม่เสร็จ  เพราะยังมีความจริงที่ ต้องอธิบายอีกมาก  

แล้วผมจะเกษียณเมื่อไร? 

 เพียงแค่สองสามอาทติย์ก่อนหน้านี้ เอง องค์ผู้เป็นเจ้าได้ส าแดงให้ผมเหน็ถึงความส าคัญในเร่ือง

ของหลักค าสอนทั้งหมด  และนี่คือสิ่งที่ผมหวังว่าจะได้อธบิายกบัคุณในบทนี้ โดยพระคุณของพระเจ้า 

 

ประสบการณล่์าสุดกบัองคผู์เ้ป็นเจา้ 

 ก่อนจะถึงเร่ืองนั้น ผมขอเป็นพยานเกี่ยวกับพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่  ผมได้รับใช้พระองค์มา

ตลอดชีวิตคริสเตียนของผม  เหตุผลที่ผมอยู่ในงานนี้กเ็พราะพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ได้ทรงส าแดง

พระองค์เองกบัผม ไม่เช่นนั้นผมคงไม่ได้อยู่ในงานรับใช้นี้  

 ปกติแล้วผมจะแบ่งปันแต่ประสบการณ์ที่ผ่านมาไม่นาน เพราะไม่จ าเป็นต้องย้อนประสบการณ์

กลับไปหลายปี  ผมอยากจะแบ่งปันประสบการณ์ล่าสดุกบัพวกคุณ  

 ในวันวาเลนไทน์เมื่อสองเดือนที่ผ่านมา ผมตื่นขึ้นมาและพระค าของพระเจ้าจากข้อพระคัมภีร์ก็

มาถึงผม  ผมไม่ได้คิดถึงข้อนี้มานานแล้ว  ส่วนสุดท้ายของข้อนี้ เด่นออกมาและกล่าวถึงพระยาห์เวห์

พระบิดาของเราว่า “พระองค์จะทรงปิติยินดีในตัวเจ้า ด้วยเสยีงร้องตะโกนอย่างชื่นชมยินดี”2 

 พระยาห์เวห์ทรงร้องตะโกนอย่างชื่นชมยินดีหรือ?  คุณร้องตะโกนอย่างชื่นชมยินดีคร้ังสุดท้าย

เมื่อไร?  ชั่วชีวิตของคนส่วนใหญ่ไม่เคยร้องตะโกนอย่างชื่นชมยินดีเลย จะมีกเ็มื่อพวกเขาก าลังดูการ

แข่งฟุตบอลและคนท าประตูได้  คุณได้ยินคนร้องตะโกนอย่างชื่นชมยินดีในคริสตจักรเมื่อไหร่หรือ?  

กค็ริสตจักรไม่ใช่สถานที่ที่คุณจะร้องตะโกนเสยีงดังหรอกหรือ? 

 แต่ข้อนี้กล่าวว่า พระยาห์เวห์ “จะทรงปิติยินดีในตัวเจ้า (คืออิสราเอล ประชากรของพระองค์ที่

ทรงเลือกสรรไว้)” นี้ มาจากหนังสือชื่อเศฟันยาห์ที่รู้ จักกันน้อยในพระคัมภีร์เดิม  ส่วนสุดท้ายของ

 
2 เศฟันยาห์ 3:17 “พระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้าสถิตกบัเจ้า พระองค์ทรงฤทธ์ิอ านาจที่จะช่วยเจ้า พระองค์จะทรงปิติยินดีในตัวเจ้า จะ
ทรงปลอบเจ้าด้วยความรักของพระองค์ และจะทรงร้องเพลงเพราะชื่นชมยินดีในตัวเจ้า” (ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย) 
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ข้อเศฟันยาห์ 3:17 แปลแตกต่างกันในฉบับต่างๆ  ฉบับ NASB แปลว่า “พระองค์จะทรงเปรมปรีด์ิ
เพราะเจ้าด้วยความยินดี พระองค์จะทรงสงบในความรักของพระองค์ พระองค์จะทรงเริงร่าเพราะ

เจ้าด้วยการร้องยินดีเสียงดัง”  ช่างเป็นข้อที่เย่ียมยอดจริงๆ!  พระเจ้าทรงมีความชื่นชมยินดีในตัว

เราอย่างมาก เราผู้ที่เป็นประชากรของพระองค์จนพระองค์ทรงร้องยินดีเสียงดัง  นี่เป็นภาพที่น่า

อศัจรรย์ของพระเจ้า 

 วันวาเลนไทน์ยังเป็นวันเกิดของภรรยาผมอีกด้วย  นั่นหมายความว่าไม่มีใครจะลืมวันเกิดของ

เธอได้เลย!  บางคร้ังสามีอาจลืมวันเกิดของภรรยาของตัวเอง แต่เป็นไปได้ยากมากที่ผมจะลืมวันเกิด

ของเฮเลน!  และวันวาเลนไทน์นี้ เอง ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่พระเจ้าได้ให้ข้อนี้ กับผม เรากไ็ด้รับบัตร

อวยพรอเีลคทรอนิกส ์ มันน่าสนใจที่ยังมีบางคนส่งบัตรอวยพรวันวาเลนไทน์ให้ผม ผมเชื่อว่านั่นเป็น

การแสดงความรักของพวกเขาในองค์ผู้เป็นเจ้า 

 ก่อนจะได้รับบัตรอวยพรอีเลคทรอนิกส์ ผมได้พูดกับเฮเลนหลังจากตื่นนอนว่า “องค์ผู้เป็นเจ้า

ทรงให้ข้อนี้ กับผม  ผมคิดว่าเป็นข้อส าหรับคุณ”  หลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงกไ็ด้รับบัตรอวยพรอีเลค 

ทรอนิกส์  และคุณรู้ ไหมว่ามีอะไรอยู่ในบัตรอวยพรนั้น?  คุณกล็องเดาดูสิ  ใช่แล้ว เศฟันยาห์ 3:17 
นั่นเอง!  วันนั้นผมได้รับบัตรอวยพรสองสามใบ แต่มีใบหนึ่งที่เด่นคือใบที่มีข้อนี้   ผมคิดในใจว่าผม

นึกไม่ออกเลยว่าเคยได้รับบัตรอวยพรที่มีข้อเศฟันยาห์ 3:17 มาก่อน  นี่เป็นเรื่องบังเอญิไปไหมที่ผม
ได้รับข้อนี้จากพระเจ้าในตอนเช้า แล้วจากนั้นกไ็ด้รับบัตรอวยพรข้อเดียวกนัในอกีไม่กี่ชั่วโมงต่อมา? 

 สองสามวันถัดมา ผมกม็ีประชุมกับผู้ดูแลภูมิภาคต่างๆ และผมแบ่งปันประสบการณ์นี้ กับพวก

เขา  เราประชุมกนันานในเยน็วันนั้นเพราะมีหลายสิ่งมากที่ต้องหารือเกี่ยวกบังานของพระเจ้า 

 เมื่อผมกลับถึงบ้าน ผมกพ็ักผ่อนบนเก้าอี้ เอนหลัง แล้วผมกต็ัดสินใจลุกขึ้นยืน แต่ทนัททีี่ผมลุก

ขึ้น ผมรู้สึกว่าเหมือนมีมีดแทงเข้าที่หลังช่วงล่างของผม  เป็นความเจบ็ปวดที่น่ากลัวจริงๆ!  ความ

ปวดร้าวทิ่มแทงเข้าในกระดูกสันหลังของผม แล้วผมกท็รุดฮวบลงบนเก้าอี้นั้น  ในไม่กี่นาทต่ีอมาผม

พยายามจะลุกขึ้นอีกคร้ัง แต่ความเจบ็ปวดย่ิงแย่ลง  หลังจากทรุดฮวบลงอีกคร้ัง ผมกพ็ยายามยัน

พนักเก้าอี้ ไว้  ผมนึกอยู่ว่าผมจะขยับตัวได้หรือไม่ ผมพยายามจะหันไปทางขวา แต่ความเจบ็ปวดรวด

ร้าวอย่างท่วมท้นนั้นคอยทิ่มแทงผม  ผมพยายามจะหันตัวไปทางซ้ายแต่กท็ าไม่ได้  ผมจึงนอนลง

ตรงนั้นสงสยัว่าเกดิอะไรขึ้น 

 เฮเลนเฝ้าดูด้วยความทุกข์ใจอย่างมาก  ผมเห็นความเป็นห่วงและความกังวลของเธอ เพราะนี่

ไม่ใช่คร้ังแรกที่เกิดเร่ืองแบบนี้   มันเกิดขึ้นมาก่อนระหว่างการอบรมเตม็เวลารุ่นที่ห้า เมื่อสิบเก้าปีที่

แล้ว  ผู้ที่จบการอบรมรุ่นที่ห้าคงจ าได้ว่า ผมไม่สามารถจะขยับตัวได้อยู่สองหรือสามเดือนและต้อง
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พักการอบรมในช่วงเวลานั้น  ดังนั้นผมจึงนอนอยู่ตรงนั้นนึกสงสัยว่า “จะเป็นแบบนี้ ไปอีกสองสาม

เดือนเหมือนคราวก่อนไหม?” 

 สถานการณ์เป็นอยู่อย่างนั้นเกอืบชั่วโมงผมจึงบอกเฮเลนว่า “ท าไมคุณไม่อธษิฐานเผื่อและมอบ

เร่ืองทั้งหมดไว้กับพระเจ้าล่ะ?”  เธอจึงพยายามที่จะอธิษฐาน  แต่หลังจากไม่กี่ประโยคเธอกส็ะอึก

สะอื้นและไม่สามารถอธษิฐานต่อไปได้  ขณะที่ผมนอนอยู่ตรงนั้นผมกพ็ูดว่า “พระองค์เจ้าข้า ขอทรง

ดูสภาพของเฮเลนด้วยเถิด  เธอทุกข์ใจอย่างที่สดุ” 

 ตัวผมเองมีสันติสุขมาก  ตลอดชีวิตของผม ผมมักจะถือว่าตัวเองเป็นทหารของพระคริสต์มา

โดยตลอด  เมื่อเป็นทหาร คุณกค็าดคิดเอาไว้แล้วว่าจะบาดเจบ็ในสนามรบ  เราก าลังต่อสู้กับศัตรูที่

แขง็แกร่ง  ดังที่อคัรทูตเปาโลกล่าวไว้ในเอเฟซัสบทที่ 6 ว่า เราไม่ได้ก าลังต่อสู้กบัเนื้อหนังและเลือด 
แต่ต่อสู้กับเทพผู้ครองและเหล่าวิญญาณที่ชั่วในสถานฟ้าอากาศ  ศัตรูของเรามีอาวุธที่มีสมรรถภาพ

สงู  มันเหมือนกบัว่าผมถูกกระสนุจริงเข้าที่กลางหลังของผม แต่ผมยอมรับความจริงที่ว่าในการต่อสู้

นั้นถ้าคุณไม่ถูกฆ่าตาย คุณกจ็ะบาดเจบ็สาหัส  นี่เป็นเรื่องปกติมากในชีวิตของทหาร 

 เฮเลนก าลังทุกข์และสบัสนอย่างมากและเธอกพ็ูดอย่างนั้นในค าอธษิฐานของเธอ  แต่องค์ผู้เป็น

เจ้าได้ให้ข้อเศฟันยาห์ 3:17 กับผมไม่ใช่หรือ?  “พระองค์ทรงรักเจ้า และพระองค์จะทรงปิติยินดีใน
ตัวเจ้า ด้วยเสยีงร้องตะโกนอย่างชื่นชมยินดี!”  แต่ผมกน็อนขยับตัวไม่ได้  “ทรงรักเจ้า ด้วยเสยีงร้อง

ตะโกนอย่างชื่นชมยินดี” นี้คืออะไร?  ผมก าลังคิดอยู่ว่า “ถ้านี่คือความรัก พระองค์กเ็กบ็เอาไว้เถอะ  

ผมสามารถจะจัดการชีวิตได้ดีกว่า โดยไม่ต้องมีความรักของพระองค์” 

 เมื่อเฮเลนทนต่อไปไม่ไหวอีกแล้ว ผมจึงร้องทูลต่อพระยาห์เวห์ องค์ผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราว่า 

“พระองค์เจ้าข้า นี่มันเร่ืองอะไรกนั?”  และพระวิญญาณของพระยาห์เวห์กเ็คล่ือนไหวอยู่ในผมด้วย

ฤทธานุภาพและผมรู้สกึได้ข้างใน  ในพระคัมภีร์ใหม่นั้น พระวิญญาณของพระยาห์เวห์มักถูกเรียกว่า

พระวิญญาณบริสุทธิ์  มีการเคล่ือนไหวอย่างมีฤทธิ์และพระองค์ตรัสกับผมว่า “จงขอการรักษา และ

เราจะให้กับเจ้า”  พระองค์ต้องตรัสอย่างนี้ เพราะทรงมีเหตุผลเฉพาะ  มันเป็นกฎที่ผมจะไม่ใช้ฤทธิ์

อ านาจของพระเจ้าเพื่อประโยชน์ของตัวผมเอง  เพื่อคนอื่นกใ็ช่ แต่ส าหรับตัวผมเองแล้วจะไม่  เรา

ไม่ต้องการให้ตัวเองได้รับประโยชน์โดยการใช้ฤทธิ์อ านาจของพระเจ้าที่เราได้รับมอบหมาย  ดังนั้น

พระองค์จึงต้องออกค าสั่งเฉพาะว่า “จงขอการรักษา และเราจะให้กบัเจ้า” 

 เมื่อเฮเลนทนไม่ไหวอกีต่อไป ผมจึงพูดเงียบๆว่า “พระบิดาพระยาห์เวห์ ขอทรงโปรดประทาน

การรักษาแก่ข้าพระองค์ ตามชอบพระทัยของพระองค์”  มันเป็นค าอธิษฐานสั้นๆ  จากนั้นผมกลุ็ก

ขึ้นยืน  เฮเลนมองผมอย่างแปลกใจ “แล้วคุณเดินได้ไหม?”  จากนั้นเธอกม็องผมเดินไปรอบห้อง
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โดยไม่เจบ็ปวดเลย  ความเจบ็ปวดที่ทิ่มแทงอยู่นั้นได้หายเป็นปลิดทิ้ง  มันเป็นช่วงเช้าตรู่ของวันที่ 20 
กุมภาพันธ ์เกอืบสองเดือนผ่านมาและกไ็ม่เคยเจบ็ปวดอกีเลย 

 

เราจะอธิษฐานในพระนามของพระเยซูเมือ่ไร? –ลกัษณะแนวตั้ง 

 ผมอยากจะใช้บทเรียนจากประสบการณ์นี้ เพื่อประโยชน์ของคุณ  สิ่งแรกคุณจะสงัเกตเหน็ว่าเมื่อ

ผมพูดกับพระยาห์เวห์ ผมไม่ได้อธิษฐานในพระนามของพระเยซู  ท าไมจึงเป็นอย่างนั้น?  แล้วมัน

ผิดไหมที่จะใช้ “ในพระนามของพระเยซู”?  มันกไ็ม่ผิด แต่คุณจะต้องรู้ ว่าเมื่อไรจึงจะใช้ และเมื่อไร

จึงจะไม่ใช้ ไม่เช่นนั้นคุณจะใช้มันอย่างผิดๆ  แล้วคุณจะใช้พระนามของพระเยซูเมื่อไร?  คริสเตียน

ทุกคนในทุกคริสตจักรจะอธิษฐานในพระนามของพระเยซูแต่มักจะไม่รู้ ว่ามันหมายความว่าอย่างไร  

เมื่อเรว็ๆนี้ผมถามผู้ร่วมงานคนหนึ่งว่ามันหมายความว่าอย่างไร แต่เขาไม่สามารถบอกผมได้ 

 ในกรณีเฉพาะนี้  ท าไมผมจึงพูดกับพระยาห์เวห์ได้โดยตรง?  ที่เป็นเช่นนี้ กเ็พราะพระองค์ทรง

เป็นพระบิดาของผม!  เมื่อพูดกับคุณพ่อของผมในโลก ผมกไ็ม่จ าเป็นจะต้องพูดกับท่านว่า “ผมมา

หาคุณพ่อในนามของพี่ชาย”  ผมหมายถึงว่าคุณพ่อของคุณกเ็ป็นคุณพ่อของคุณ หรือว่าท่านไม่ใช่

คุณพ่อของคุณ?  กรณีของผมนั้น ผมเป็นลูกคนเดียวผมจึงพูดไม่ได้ด้วยซ ้าว่า “พ่อครับ ผมมาหา

พ่อในนามของพี่ชาย”  ผมกไ็ม่มีพี่สาว ผมจึงพูดไม่ได้เช่นกนัว่า “มาในนามของพี่สาวของผม” 

 แล้วเมื่อใดจึงเหมาะสมที่จะใช้ “ในพระนามของพระเยซู”?  ในความสมัพันธ์แนวตั้งของเรากับ

พระเจ้านั้น มีสองสถานการณ์ที่เราสามารถใช้ “ในพระนามของพระเยซู”  สถานการณ์แรกคือเมื่อ

คุณยังไม่รู้จักพระเจ้า  เมื่อไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้า มันกเ็ห็นชัดว่าคุณไม่สามารถมาหาพระเจ้า

แล้วพูดว่า “พระบิดา” ได้  พระองค์ไม่ใช่พระบิดาของคุณกเ็พราะคุณไม่มีความสัมพันธ์กบัพระองค์  

แต่พระยาห์เวห์ทรงท าให้เราจะมาหาพระองค์และมาเป็นบุตรของพระองค์  ข้อความจาก 2 โครินธ์ 
5:193 เป็นต้นไปกล่าวว่า พระเจ้าพระยาห์เวห์ผู้สถิตอยู่ในพระคริสต์ ทรงท าให้โลกนี้คืนดีกบัพระองค์

เอง  พระยาห์เวห์ทรงช่วยคุณให้รอดทางพระคริสต์  ในกระบวนการช่วยให้รอดของพระองค์ไม่ใช่แค่

การยกโทษบาปของคุณ นั่นเป็นเพียงขั้นแรกเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการท าให้คุณมาเป็นบุตรชายหรือ

บุตรหญิงของพระองค์ด้วย 

 เมื่อคุณมาหาพระเจ้าเป็นคร้ังแรก สิ่งที่เกิดขึ้นกค็ือ คุณกลับใจจากความบาปของคุณและอ้าง

พระโลหิตของพระเยซูเพื่อการยกโทษ และในพระนามของพระเยซูคุณจึงมาหาพระเจ้า  แล้วพระเจ้า

 
3 2 โครินธ์ 5:19 “คอืพระเจ้าผู้สถิตในองค์พระคริสต์ทรงให้โลกนี้คืนดีกนักบัพระองค์เอง มิได้ทรงถอืโทษในการละเมิดของเขา และ
ทรงมอบพระวจนะแห่งการคืนดีกนันั้นไว้กบัเรา” (ฉบับไทยคิงเจมส)์ 
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จะทรงให้อภัยคุณ เพราะในพระคริสต์นั้นพระเจ้าทรงให้คุณกลับคืนดีกบัพระองค์เอง  เมื่อคุณก าลัง

อธษิฐานในค าอธิษฐานเพื่อกลับใจและถวายตัวคุณกบัพระยาห์เวห์ นั่นแหละที่คุณจะพูดกบัพระองค์

ว่า “ข้าพระองค์มาหาพระองค์ในพระนามของพระเยซู  ข้าพระองค์เป็นคนบาปมาตลอดชีวิต  และข้า

พระองค์จึงไม่มีสิทธิที่จะเข้ามาอยู่ต่อพระพักตร์พระองค์  แต่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมลูกแกะเมษ

โปดกของพระเจ้า ซึ่งเป็นลูกแกะเมษโปดกของพระองค์ คือพระเยซู  พระองค์ทรงเป็นลูกแกะเมษ

โปดกผู้ทรงรับความผิดบาปของโลก และเวลานี้ ข้าพระองค์มาหาพระองค์ในพระนามของพระเยซู” 

 พระเจ้าทรงยอมรับคุณโดยพระนามของพระเยซู  เป็นผลให้คุณอยู่ในพระคริสต์และมาเป็น

อนัหนึ่งอนัเดียวกบัพระองค์  ผมได้อธบิายเร่ืองนี้อย่างละเอียดในหนังสอืของผมชื่อ “การมาเป็นคน

ใหม่”4 ค าสอนทั้งหมดนี้ถูกต้องอย่างแน่นอน  แต่ยังมีอย่างอื่นที่ส าคัญมากที่ผมจะอธบิายต่อไป 

 มีสถานการณ์ที่สองในความสัมพันธ์แนวตั้งของเรากับพระเจ้า ที่เราใช้ “ในพระนามพระเยซู”  

หลังจากที่เรามาเป็นบุตรของพระเจ้าแล้ว เราจะยังต้องการพระเยซูอยู่ไหม?  เรายังต้องการพระองค์

แน่นอน  เม่ือเป็นผู้เชื่อ เรามักจะผิดพลาดล้มเหลวใช่ไหม?  1 ยอห์น 1:8 กล่าวว่า “ถ้าเรากล่าวว่าไม่
มีบาป เรากก็ าลังหลอกตัวเองและความจริงไม่ได้อยู่ในเรา”  ข้อ 10 กล่าวเพิ่มว่า “ถ้าเรากล่าวว่าเรา
ไม่ได้ท าบาป เราท าให้พระองค์เป็นผู้มุสา และพระค าของพระองค์ไม่ได้อยู่ในเรา” (ฉบับ NASB) 

 เราท าบาปบ่อยกว่าที่เราจะใส่ใจคิด  แต่เมื่อเราส านึกบาปเราควรท าอย่างไร?  ในข้อ 9 กล่าวว่า 
“ถ้าเราสารภาพบาปของเรา  พระองค์ทรงสตัย์ซื่อและเที่ยงธรรมที่จะทรงอภัยบาปของเรา และช าระ

เราจากความอธรรมทั้งสิ้น”  ท าไมหรือ?  นั่นกเ็พราะเรามี “ผู้ช่วยทูลขอพระบิดา คือพระเยซูคริสต์

ผู้ทรงเที่ยงธรรม”5  หลังจากที่คุณท าบาป คุณกต็ระหนักว่ามันยากที่จะกลับมาอยู่ต่อพระพักตร์ของ

พระเจ้า แต่กม็ีหนทางซึ่งเป็นหนทางเดียวเท่านั้นที่จะกลับมาหาพระบิดา  โดยทางพระเยซูคริสต์ที่

คุณจะกลับมาหาพระบิดาโดยพูดว่า “ข้าพระองค์เสียใจกับความผิดบาปของข้าพระองค์ ข้าพระองค์

กลับมาหาพระองค์ในพระนามของพระเยซู” 

 เมื่อคุณพูดว่า “ในพระนามของพระเยซู” คุณกต้็องเข้าใจด้วยว่าคุณหมายถึงอะไร  ถ้าคุณเอา

แต่พูดว่า “ในพระนามพระเยซู” และ “ในพระนามพระเยซู” อยู่เร่ือยๆ มันจะไม่มีความหมายอะไร  

เมื่อเรว็ๆนี้ ในประเทศมาเลเซีย ผมขอให้คนหนึ่งอธิษฐาน และเขากจ็บค าอธิษฐานในพระนามของ

พระเยซูตามปกติ  ผมถามผู้ร่วมงานคนนั้นว่า “ช่วยบอกได้ไหมว่า ท าไมคุณจึงลงท้ายค าอธิษฐานใน

พระนามของพระเยซู?”  แล้วคุณรู้อะไรไหม?  เขาตอบผมไม่ได้แม้ว่าเขาจะเป็นผู้น าของคริสตจักร  

 
4 “Becoming a New Person” 
5 1 ยอห์น 2:1 “ลูกของข้าพเจ้าเอย๋ ข้าพเจ้าเขียนข้อความเหล่านี้ถึงท่านทั้งหลายเพื่อท่านจะได้ไม่ท าบาป และถ้าใครท าบาป เรากม็ีผู้
ช่วยทูลขอพระบิดาเพื่อเรา คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเที่ยงธรรมนั้น” 
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เขานั่งนิ่งไปเลยตรงนั้น  คุณเป็นอย่างนั้นด้วยไหม?  ถ้ามีใครที่อาจไม่ใช่ผู้เชื่อมาถามคุณว่าท าไมคุณ

จึงอธษิฐานในพระนามของพระเยซู คุณจะให้ค าตอบเขาได้ไหม?  ถ้าคุณไปเยี่ยมคริสตจักรของคริส

เตียนที่ไหนกไ็ด้ในโลก คุณจะเห็นว่าทุกคนจะจบค าอธิษฐานของเขาในพระนามของพระเยซู  มัน

เป็นค าพูดตามพิธกีรรมที่ไม่มีความหมาย 

 ในความสัมพันธ์แนวตั้งของเรากับพระยาห์เวห์ ผมได้เอ่ยถึงสองสถานการณ์หลักที่คุณสามารถ

ใช้และควรใช้ในพระนามของพระเยซู  แต่ในเวลาอื่นๆเมื่อคุณก าลังเดินกบัพระเจ้า คุณไม่จ าเป็นต้อง

พูดในพระนามของพระเยซูอยู่ตลอด  การท าเช่นนั้นไม่มีประโยชน์อะไรในเมื่อคุณเป็นบุตรที่รักของ

พระเจ้าอยู่แล้ว เป็นผู้ที่พระยาห์เวห์พระเจ้าพระบิดาของคุณทรงชื่นชมยินดีด้วย  คุณไม่ต้องพูดอยู่

เร่ือยๆว่า “ข้าพระองค์ เข้ามาหาพระองค์ในนามของอีกคนหนึ่ง”  ในค าอธิษฐานตามแบบพระเยซู

นั้นพระเยซูทรงสอนให้เราอธิษฐานว่า “พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์” โดยไม่ได้

บอกให้เราจบค าอธิษฐานในพระนามของพระเยซู  พระเยซูทรงต้องการให้คุณพูดกับพระบิดาของ

คุณได้โดยตรง 

 

เราจะอธิษฐานในพระนามของพระเยซูเมือ่ไร? –ลกัษณะแนวราบ 

 แต่ความสัมพันธ์ของมนุษย์ในระดับแนวราบ และนี่อาจเป็นสิ่งใหม่กับพวกคุณส่วนมาก ซึ่งเรา

จะมกัท าในพระนามของพระเยซูเสมอ  นั่นเป็นเพราะพระเยซูทรงเป็นศีรษะของคริสตจักร และเป็น

กษัตริย์ของอสิราเอล  ทุกคนในคริสตจักรคือพระกายของพระคริสต์ และทุกคนในราชอาณาจักรนี้จะ

ท าสิ่งต่างๆในฤทธิ์อ านาจของพระเยซู  นั่นเป็นเพราะว่าฤทธิ์อ านาจทั้งสิ้นจากพระเจ้าพระยาห์เวห์ได้

มอบแก่พระเยซูเพื่อพระประสงค์เร่ืองความรอดส าเร็จโดยการประกาศข่าวประเสริฐ  ดังนั้นถ้าเรา

จะต้องท าสิ่งต่างๆในฤทธิ์อ านาจของพระยาห์เวห์ในแนวราบ  เราจะต้องท าผ่านพระเยซูเสมอ 

 นี่ไม่ใช่เร่ืองของทฤษฎีแต่เป็นเร่ืองของการปฏิบัติ  คุณอาจใช้หรือไม่ใช้พระนามของพระเยซูก็

ได้ นั่นขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นใคร  คุณอาจใช้พระนามของพระเยซูถ้าเมื่อทั้งชีวิตของคุณได้ด าเนินชีวิต

ในพระนามของพระเยซู   “ในพระนามของพระเยซู” ไม่ใช่ค าพูดที่เราจะพูดไปเร่ือยแต่เป็นวิถีทาง

การด าเนินชีวิตตามนั้นจริงๆ  ผมด าเนินชีวิตของผมในพระนามของพระเยซูทุกวัน  ผมด าเนินภายใต้

พระยาห์เวห์และถัดจากพระยาห์เวห์กค็ือพระเยซู  เปาโลกล่าวว่าผู้เป็นศีรษะของภรรยากค็ือสามี  ผู้
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เป็นศีรษะของสามีกค็ือพระคริสต์ และผู้เป็นศีรษะของพระคริสต์กค็ือพระยาห์เวห์พระเจ้า (1 โครินธ์ 
11:3)6  คุณจะเหน็ล าดับได้ในข้อนี้  

 ในระดับแนวราบที่เกี่ยวข้องกบัความสัมพันธข์องมนุษย์และการงานของโลกนั้น ฤทธิ์อ านาจของ

พระยาห์เวห์มาถึงผมทางพระเยซู  ผมต้องด าเนินชีวิตของผมในพระนามของพระเยซู นั่นกค็ือภายใต้

สทิธอิ านาจของพระยาห์เวห์ตามที่ประทานกบัผมทางพระคริสต์  สทิธอิ านาจของพระยาห์เวห์จะต้อง

มาทางพระคริสต์ ไม่เช่นนั้นผมกจ็ะอยู่ภายใต้สิทธิอ านาจที่ผิด  ด้วยเหตุที่ผมด าเนินชีวิตในพระนาม

ของพระเยซู ผมจึงมีสิทธิที่จะพูดว่า “ในพระนามของพระเยซู” เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ ต้องใช้  “ใน

พระนามพระเยซู” เป็นวิถีการด าเนินชีวิตที่ด าเนินชีวิตภายใต้สทิธอิ านาจของพระเจ้า ซึ่งคนส่วนใหญ่

ไม่ได้เข้าใจหลักการพื้นฐานนั้นเลย 

 กจิการบทที่ 19 บอกเราว่า ชาวเอเฟซัสได้เหน็การอศัจรรย์อนัย่ิงใหญ่ที่ท าโดยเปาโลและอัครทูต
คนอื่นๆที่ก าลังขับผีนี้ผีนั้นออกในพระนามของพระเยซู  บางคนโดยเฉพาะบุตรชายทั้งเจด็ของเส-วา

กพ็ยายามท าการขับผีเหมือนกันทุกอย่างโดยร้องออกพระนามของพระเยซู  แต่ มีผีตนหนึ่งพูดกับ

บุตรชายทั้งเจด็ของเส-วาว่า “พระเยซนูั้นข้ารู้จัก และเปาโลนั้นข้ากร็ู้จัก แต่พวกเจ้าเป็นใคร?”  แล้ว

ผีนั้นกก็ระโดดใส่พวกเขาและท าร้ายพวกเขาอย่างน่ากลัว  พวกเขาไม่ได้ด าเนินชีวิตในพระนามของ

พระเยซู ดังนั้นพวกเขาจึงไม่มีสทิธอิ านาจที่จะใช้พระนามนั้น 

 เม่ือคุณอธิษฐานในพระนามของพระเยซู คุณมีสิทธิ์ที่จะใช้พระนามนั้นไหม?  คุณก าลังด าเนิน

ชีวิตในพระนามของพระเยซูอยู่ไหม?  ผมหวังว่าคุณคงไม่ใช้เวลาทั้งชีวิตอยู่กับการกลับใจจากบาป  

ผมยืนยันกบัคุณว่าพระเจ้าไม่ทรงเหน็ชอบกบัคริสเตียนที่ด าเนินชีวิตอย่างพ่ายแพ้อยู่เสมอ  พระองค์

ได้ประทานหนทางการด าเนินชีวิตที่มีชัยชนะให้กบัเราแล้ว ดังนั้นแม้เราอาจล้มเหลวบ้างเป็นบางคร้ัง 

แต่เรากไ็ม่มีข้อแก้ตัวที่จะล้มเหลวอยู่เร่ือยไป 

 

การขบัผีออกในพระนามของพระเยซู-เรื่องจากชีวิตจริง 

 ผมขอยกตัวอย่างในชีวิตจริงที่ผมใช้ค าว่า “ในพระนามของพระเยซู” ในระดับแนวราบอย่างไร  

การถูกผีเข้าไม่ใช่เร่ืองปกติของสมัยนี้  แต่เมื่อไม่กี่ปีก่อนในประเทศแคนาดา ผมได้รับโทรศัพทจ์ากพี่

 
6 1 โครินธ์ 11:3 “แต่ข้าพเจ้าต้องการให้พวกท่านเข้าใจว่า พระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของชายทุกคน และชายเป็นศีรษะของหญิง และ
พระเจ้าเป็นพระเศียรของพระคริสต์” 
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น้องคริสตจักรอื่นว่า “เรามีผู้หญิงที่ถูกผีเข้า และไม่มีใครขับมันออกได้แม้แต่ผู้ท างานของคริสตจักร  

คุณมาช่วยได้ไหม?”  ผมตอบว่า “ง้ันช่วยพาเธอไปที่บ้านนี้  และผมจะไปหาคุณที่นั่น” 

 ผมพูดถึงบ้านหลังนั้นกับพวกเขากเ็พราะอยู่ใกล้กับเมืองมอนทรีออล พวกเขาจะได้ไม่ต้องเดิน

ทางไกลมาก  ผมไปที่นั่นพร้อมกับเฮเลนแล้วกเ็ห็นหญิงคนนี้ อยู่ในบ้านนั้น  เธอนั่งอยู่บนโซฟาตรง

กลางระหว่างสามีกบัลูกสาววัยรุ่นของเธอ 

 สิ่งแรกที่ผมท ากค็ือดูว่าเป็นผีชนิดไหนที่เข้าสิงเธอ  จากนั้นการต่อสู้ที่ยาวนานกเ็กิดขึ้น  ขอเล่า

ย่อๆว่าการต่อสู้ด าเนินไปราวๆชั่วโมงกว่า  แล้วผมกเ็ร่ิมเหน็ว่าผีที่เข้าสิงเธอเป็นผีระดับสูง  พวกคุณ

ส่วนใหญ่อาจไม่คุ้นเคยกับโลกของวิญญาณที่ผีมีหลายระดับ  อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าเราก าลังต่อสู้

กบัเหล่าวิญญาณที่ชั่วในสถานฟ้าอากาศ (เอเฟซัสบทที่ 6) 

 หลังจากการต่อสู้อยู่นานพอควร ในที่สดุผีกเ็หน็ว่าการต่อสู้นั้นไม่ได้ผลและมันกก็ าลังจะพ่ายแพ้  

จุดนั้นเองหญิงนั้นกยื็นขึ้นแล้วทรุดตัวลงแทบเท้าผม และพยายามกอดเท้าผมขณะที่ผมนั่งอยู่ตรงนั้น  

ผมพูดกบัเธอว่า “ลุกขึ้นกลับไปที่เก้าอี้ของคุณเถอะ” 

 เราต่อสู้กนัอกีสกัพักหนึ่ง  แล้วผมกส็ั่งผีในพระนามของพระเยซูให้ออกจากเธอเสยี 

 ผีกต็อบแบบที่พวกเราฟังดูแล้วแปลกๆว่า “ฉันขอร้องสกัอย่าง”  ผมจึงพูดว่า “ว่ามา”  ผีพูดว่า 

“ฉันขออนุญาตออกทางประตูหน้า”  ผมหยุดคิดถึงค าขอที่แปลกนี้อยู่ครู่หนึ่ง  นี่หมายความว่าอะไร

หรือ?  แล้วผมกร็ู้ ว่านี่เป็นผีระดับสงูและมันก าลังขอความนับถือสกันิดหนึ่ง  ผีมันคงก าลงัคิดว่า “ถ้า

จะขับมันออก กอ็ย่าโยนมันออกทางหน้าต่าง  อย่างน้อยกข็อให้มันออกทางประตูหน้า”  ดูแล้วน่า

ขบขันใช่ไหม?  เม่ือมีการพ่ายแพ้ของทหาร ผู้บัญชาการของศัตรูจะยอมแพ้และมอบดาบหรือปืนพก

ให้คุณ แต่เขากข็อการคารวะสกันิดหนึ่ง คือเขาจะวันทยหัตถ์คุณและคุณกว็ันทยหัตถ์เขา  แต่ถึงอย่าง

นั้นคุณกเ็ป็นศัตรูคู่อาฆาตที่ต่อสู้กนัจนตายไปข้างหนึ่ง  มันน่าสนใจมาก 

 ผมพูดกับเจ้าของบ้านว่า “ช่วยเปิดประตูหน้าบ้านให้ด้วย”  เมื่อเขาเปิดประตู ผีกอ็อกไปและ

หญิงที่ถูกผีเข้ากก็ลับมาเป็นปกติเลยทเีดียว  คุณต้องอยู่ที่นั่นจึงจะเหน็ความแปลกประหลาดนี้  

 ผมขับผีออกโดยวิธใีดหรือ?  ในพระนามของพระเยซู  ในระดับแนวราบของการสู้รบนี้  พระเยซู

ทรงเป็นผู้บัญชาการและเราท าการภายใต้สิทธิอ านาจของพระองค์  นายร้อยชาวโรมันเข้าใจสิ่งนี้ ได้ดี 

(มัทธิวบทที่ 8 และลูกาบทที่ 7)  เขาเข้าใจหลักการดังนี้  “เมื่อเขาสั่งคนของเขา พวกเขากเ็ชื่อฟังเขา  
ในโลกฝ่ายวิญญาณนั้นเมื่อคุณออกค าสั่ง มันกจ็ะเป็นเช่นนั้นทนัท”ี  ดังนั้นเขาจึงขอให้พระเยซูทรง

เมตตาคนรับใช้ของเขา  พระเยซูจึงตรัสสั่งและคนรับใช้ของเขากห็ายโรค 
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 พวกเราที่ติดตามพระเยซู เรากระท าการในพระนามของพระองค์ เพราะเราด าเนินชีวิตในพระ

นามของพระองค์  มันไม่ส าคัญว่าผีจะมีระดับสูงแค่ไหน เรายังคงขับมันออกในพระนามของพระเยซู  

ผู้ท างานของคริสตจักรนี้ ไม่สามารถขับผีออกได้ พวกเขาจึงได้ส่งหญิงคนนั้นมาให้ผม  ผมไม่อยากจะ

วิพากษ์วิจารณ์ แต่กเ็หน็ชัดว่าถ้าพวกเขาขับผีออกได้ พวกเขากค็งจะไม่ส่งเธอมาให้ผม  อนัที่จริงผม

ไม่เคยเหน็หญิงคนนี้หรือสามีหรือลูกสาวของเธอมาก่อน  ผมไม่รู้จักพวกเขาเลย  และหลังจากนั้นไม่

นานหญิงคนนี้กข็อรับบัพติศมา เช่นเดียวกับสามีและลูกสาวของเธอ  ทั้งครอบครัวรับบัพติศมา ทั้ง

เฮเลนและผมกอ็ยู่ในพิธบีัพติศมาด้วย 

 

ค าทกัทายของเปาโลถึง “อิสราเอลของพระเจา้” 

 ก่อนจะไปต่อ ผมอยากจะพูดอย่างนี้ ว่า อย่ายอมรับค าสอนใดที่ผม อีริค ชาง ให้กับคุณเพียง

เพราะผมบอกว่ามันเป็นความจริง  เมื่อเปาโลกับสิลาสสั่งสอนชาวยิวในธรรมศาลาเบโรอา เมืองทาง

ตะวันออกเฉียงเหนือของกรีซ พวกเขาตรวจค้นพระคัมภีร์ทุกวันเพื่อดูว่าสิ่งที่เปาโลก าลังสอนนั้น

สอดคล้องกับพระค าของพระเจ้าหรือไม่ (กิจการ 17:10-11)  ค าว่า “พระคัมภีร์” ในสมัยพระคัมภีร์
ใหม่จะหมายถึงพระคัมภีร์เดิมตามที่เราเรียกกนัในปัจจุบันนี้    และผมหวังว่าคุณจะท าตามแบบอย่าง

ที่ดีของชาวเบโรอานี้  เพราะเมื่อคุณค้นดูพระคัมภีร์ คุณจะมีความม่ันใจที่รู้ ว่าสิ่งที่ผมก าลังสอนคุณคือ

ความจริง  อย่าเชื่ออะไรเพียงเพราะว่าผมบอกอย่างนั้น เหมือนที่ชาวยิวในเบโรอาไม่เชื่ออะไรเพียง

เพราะว่าอคัรทูตเปาโลกล่าวเช่นนั้น  เมื่อบอกพวกคุณแล้ว ผมจะขอพูดประเดน็หลักของผม 

 ในตอนต้นผมได้ทกัทายพวกคุณด้วยค าที่เปาโลทักทายกับ “อิสราเอลของพระเจ้า7 (“สันติสุข

และพระเมตตาจงมีแก่ทุกคนที่ด าเนินตามกฎนี้  และแก่อสิราเอลของพระเจ้า” กาลาเทยี 6:16)  ถ้อย 
ค าว่า “อสิราเอลของพระเจ้า” มีเฉพาะในข้อนี้และไม่มีปรากฏที่อื่นอกีในพระคัมภีร์ทั้งเล่ม 

 สิ่งแรก เราทราบว่านี่เป็นการกล่าวค าทกัทายอ าลาชาวกาลาเทยี  เปาโลก าลังกล่าวลาเมื่อเขาสรุป

จดหมายของเขาถึงชาวกาลาเทยี  แม้กระทั่งทุกวันนี้ชาวยิวก็ยังทกัทายกันด้วยค าว่า “ชาโลม” (สันติ

สุข)  พวกเขาท าอย่างนี้ เมื่อพวกเขาเจอกัน แต่กท็ าอย่างเดียวกันด้วยเมื่อพวกเขากล่าวลากัน  พวก

เขาไม่ได้พูดค าว่า “ลาก่อน” แต่จะพูดว่า “ชาโลม” (สนัติสขุ) 

 
7 พระคัมภีร์จีนมี “神的以色列民” (ประชาชนอสิราเอลของพระเจ้า) ที่ “民” (ประชาชน) ไม่มีในต้นฉบับภาษากรีก 
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 เปาโลกท็ าอย่างเดียวกนั  เมื่อขึ้นต้นจดหมายของเขาในกาลาเทยี 1:38 เปาโลกท็กัทายพวกเขาว่า 

“ชาโลม” ในค ากล่าวว่า “ขอให้พระคุณและสันติสุขด ารงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด” และเมื่อลงท้าย

จดหมายเขากล่าวด้วยว่า “สนัติสขุ” เมื่อเขาขอให้สนัติสขุและพระเมตตาอยู่กบัอสิราเอลของพระเจ้า 

 คุณรู้หรือไม่ว่าคุณเป็นอิสราเอล?  คุณอาจจะไม่รู้   แต่อย่างน้อยคุณกร็ู้ ดีว่าใครกต็ามที่เป็นของ

อิสราเอลกเ็ป็นคนอิสราเอล  คนอิสราเอลยังถูกเรียกว่าคนยิวด้วย  ในภาษาอังกฤษสมัยใหม่และที่

จริงในพระคัมภีร์ใหม่กเ็รียกประชาชนอิสราเอลว่าชาวยิว  แต่คุณอาจถามว่า “คุณก าลังจะบอกผมว่า

ผมเป็นชาวยิวเหรอ?”  ผมคิดว่าผมเป็นคนจีนเสียอีก  แล้วจู่ๆผมจะกลายมาเป็นคนยิวหรือเป็นคน

อสิราเอลได้อย่างไร?” 

 นี่คือความจริงที่ส าคัญซึ่งคริสตจักรแทบไม่รู้  มีเนื้ อหามากมายอยู่ในความจริงนี้ที่ผมไม่สามารถ

จะพูดครอบคลุมได้ทั้งหมดในค าสอนคร้ังเดียวนี้  จะต้องมีการอธบิายให้ครบถ้วนย่ิงขึ้นในโอกาสอื่น 

 

การเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อ 

 มีบางสิ่งที่คุณจ าเป็นต้องรู้ เพื่อประโยชน์กบัความรอดของคุณ และเพื่อประโยชน์กบัการประกาศ

พระกิตติคุณ  เมื่อคุณขอให้คนมาเชื่อในพระเยซู  คุณก าลังบอกอะไรกับพวกเขาหรือ?  คุณก าลัง

บอกว่า “จงเชื่อในพระเยซูแล้วคุณจะรอด”  คุณจะประกาศข่าวประเสริฐอย่างไรได้อีก?  แต่ตรงนี้มี

ปัญหา  คุณจะบอกคนเหล่านั้นว่า “จงเชื่อว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์และฟ้ืนคืนพระชนม์เพื่อคุณใน

วันอีสเตอร์หรือ”?  คนคนหนึ่งได้รับความรอดเพียงแค่เชื่อข้อเทจ็จริงที่ว่า พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์

และฟ้ืนคืนพระชนม์เท่านั้นหรือ?  ถึงแม้เขาจะเชื่อว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเขาโดยตรงและ

โดยเฉพาะ แค่นั้นพอที่จะท าให้ได้รอดไหม?  แต่นั่นกเ็ป็นค าสอนโดยทั่วไปของคริสตจักรในทุกวันนี้

ไม่ใช่หรือ? 

 พี่น้องทั้งหลาย มันไม่ง่ายอย่างนั้น  เมื่อมีการปฏิรูปศาสนาขึ้น มาร์ติน ลูเธอร์ สังเกตเห็นค าว่า 

“เป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อ”  ถ้อยค านี้หมายถึงอะไรหรือ?  คนส่วนใหญ่ไม่ทราบจริงๆว่ามัน

หมายถึงอะไร  ดังนั้นในที่สดุแล้วนักเทศน์ทุกคนจึงเทศนาตามเร่ืองของเขาเอง  อนัที่จริงแล้วบรรดา

นักวิชาการพระคัมภีร์ได้ศึกษาข้อสงสัยเร่ืองการเป็นคนชอบธรรมมานานแล้ว 

 ประเดน็พื้นฐานเกี่ยวกับการเป็นคนชอบธรรมอยู่ที่ค านิยามนั้น  มีความหมายส าคัญที่เป็นไปได้

สองความหมายคือ การท าให้ชอบธรรมกบัการประกาศว่าชอบธรรม  มีโลกที่แตกต่างระหว่างสองสิ่ง

 
8 กาลาเทยี 1:3 “ขอพระคุณและสนัติสขุจากพระเจ้าพระบิดาของเรา และพระเยซูคริสต์องคพ์ระผู้เป็นเจ้า ด ารงอยู่กบัพวกท่านเถิด”  
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นี้   ถ้าคุณถูกท าให้ชอบธรรม คุณกม็าเป็นคนชอบธรรมตามความเป็นจริง  คุณได้ถูกเปล่ียนให้เป็น

คนใหม่  คุณเคยเป็นคนอธรรมแต่ตอนนี้คุณถูกท าให้ชอบธรรมเพราะพระวิญญาณของพระเจ้าได้

เข้ามาในชีวิตของคุณและเปล่ียนแปลงคุณ 

 แต่นั่นไม่ใช่ค าสอนโดยทั่วไปในปัจจุบัน ดังที่คุณเห็นได้จากศัพทภ์าษาจีน  จากสองความหมาย

ที่เป็นไปได้ของ “การเป็นคนชอบธรรม” นั้นพระคัมภีร์ภาษาจีนได้เลือกใช้ “การถูกประกาศว่าชอบ

ธรรม” มากกว่า “การมาเป็นคนชอบธรรม”9 ด้วยเหตุนี้พระคัมภีร์ภาษาจีนจึงตีความค าว่า “การเป็น

คนชอบธรรม”  นี่เป็นปัญหาร้ายแรงแท้จริงของการแปล  มันเป็นการตีความไม่ใช่การแปล  ผมหวัง

ว่าผู้แปลจะยอมรับความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เขาได้ท าไว้ในภาษาจีน  อย่างน้อยการแปลของภาษา 

องักฤษ (“การเป็นคนชอบธรรม”) กไ็ม่ได้ให้ความหมายเช่นนั้น 

 ถ้าคุณถูกประกาศว่าเป็นผู้ชอบธรรม มันกไ็ม่ได้หมายความว่าในความเป็นจริงแล้วคุณจะเป็น

คนชอบธรรม  มันกเ็หมือนกบัที่ฆาตกรพ้นผิดในศาลเพราะพยานหลักฐานไม่เพียงพอที่จะเอาผิดกับ

เขาได้  ดังนั้นเขาจึงถูกประกาศว่าไม่มีความผิดแม้ว่าในความเป็นจริงแล้วเขาได้ท าผิดกต็าม  แต่คุณ

ไม่สามารถจะหนีพ้นความไม่เป็นธรรมแบบนี้ ต่อพระพักตร์พระเจ้าได้เลย เพราะพระองค์ทรงทราบ

ความผิดทั้งหมดของคุณ  ความรอดแบบไหนหรือที่ประกาศให้คนคนหนึ่งเป็นคนชอบธรรม ในเมื่อ

เขายังคงด าเนินชีวิตอยู่ในความบาป?  พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์เพื่อคุณจะได้ถูกประกาศว่าไม่มี

ความผิดแม้ว่าคุณยังคงด าเนินชีวิตอยู่ในความบาปต่อไปอย่างนั้นหรือ?  แต่นั่นเป็นสิ่งที่สอนกัน

โดยทั่วไปในปัจจุบันนี้   และนั่นคือสาเหตุที่คริสตจักรทุกวันนี้อ่อนแอ ไม่มีพลัง และไม่สามารถขับผี

ออกได้  ขอโทษด้วยถ้ามันฟังดูว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ แต่นี่คือข้อเทจ็จริง  บางคร้ังเราจ าเป็นต้อง

พูดความจริง แม้ว่าจะฟังดูไม่ดีหรือไม่สภุาพกต็าม 

 ในท้ายที่สดุ “การเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อ” กไ็ม่ได้ให้ความกระจ่างชัดมากนัก และที่จริง

ท าให้เกดิความสบัสน เว้นแต่ว่าคุณจะให้ค านิยามของค านี้  

 และถ้าการเป็นคนชอบธรรมเป็นปัญหา ความเชื่อกเ็ป็นปัญหาเช่นกัน  แท้จริงแล้วความเชื่อคือ

อะไร?  ส าหรับบางคนแล้วความเชื่อหมายถึง “ใจผมเชื่อว่ามีพระเจ้าและมีบุคคลในประวัติศาสตร์ที่

ชื่อพระเยซูคริสต์  ผมเชื่อว่าพระเยซูสิ้นพระชนม์และฟ้ืนขึ้นมาใหม่  ผมยังเชื่อต่อไปอีกว่าพระองค์

สิ้นพระชนม์เพื่อความบาปของโลกซึ่งกร็วมตัวผมด้วย  นั่นคือความเชื่อ!  ผมเชื่อจริงๆ!  ตามที่คุณ

เพิ่งบอกผมมานั้น ตอนนี้ผมกเ็ป็นคนชอบธรรมและรอดแล้ว”  ถ้าคุณจะให้คริสตจักรเตม็ด้วยคนที่

มีความเชื่อแบบนี้ ละก ็คริสตจักรกจ็ะไม่มีทางไปถึงไหน  มันจะเป็นคริสตจักรที่ตายแล้ว  นั่นคือสิ่งที่

 
9 称义, 成义 
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คุณเทศนาสั่งสอนผู้คนไหม?  ที่คุณได้รับความรอดเพียงเพราะแค่เชื่อในข้อเทจ็จริงหรือ?  คุณรู้ไหม

ว่านี่ไม่ใช่ค านิยามของความเชื่อในพระคัมภีร์? 

 ในพระคัมภีร์นั้นสาระส าคัญของความเชื่อกค็ือการเชื่อฟัง  เปาโลพูดถึง “ความเชื่อที่เป็นการ

เชื่อฟัง” ในบทแรกและบทสุดท้ายของหนังสือโรม (โรม 1:5 และ 16:26)10  ถ้าคุณมีความเชื่ออย่าง
แท้จริง คุณกจ็ะเชื่อฟัง  การเชื่อฟังมาจากใจและออกมาเป็นการกระท า  ความเชื่อไม่ใช่สิ่งที่คุณพูด

ไปเร่ือยเป่ือย  คุณสามารถจะเชื่อบางสิ่งอยู่ในหัวของคุณ แต่ไม่ได้ท าอะไรกับมันเลย  แต่การเชื่อฟัง

หมายถึงการลุกขึ้นและท าตามค าสั่งนั้น  การด าเนินชีวิตในพระนามของพระเยซูหมายถึงการด าเนิน

ชีวิตภายใต้สทิธอิ านาจของพระองค์และเชื่อฟังพระองค์ ถ้าคุณไม่ได้ก าลังท าแบบนี้  คุณกไ็ม่ควรจะใช้ 

“ในพระนามของพระเยซู” 

 

การท าสุหนตัทางใจ 

 มีอะไรที่ผิดไปกับค าสอนเร่ืองความรอดไหม?  ในความเกี่ยวข้องกนันี้ ท าให้ผมจ าเป็นต้องหยิบ

ยกเร่ืองที่ไม่น่าอภิรมย์มาพูดถึง แต่มันเป็นข้อเทจ็จริงทางประวัติศาสตร์ที่เกนิจะโต้แย้งได้ 

 เหตุใดคริสตจักรของคริสเตียนในประเทศตะวันตกจึงไม่เตม็ใจให้พูดถึงผู้เชื่อว่าเป็นอิสราเอล 

หรือเป็นอิสราเอลของพระเจ้า?  เมื่อผมพูดว่าคุณเป็น “อิสราเอลของพระเจ้า” มันฟังดูไม่คุ้นและดู

แปลกกับคุณไหม?  แต่ในค าสอนของเปาโลและอันที่จริงในพระคัมภีร์ใหม่ทั้งเล่มมีว่า ถ้าคุณเป็นผู้

เชื่อที่แท้จริงคุณกเ็ป็นอิสราเอลที่แท้จริง  พระเจ้าของอสิราเอลเป็นพระเจ้าของคุณกเ็พราะว่าคุณเป็น

ชาวอสิราเอล  คุณและผมเป็นชาวอสิราเอลทางจิตวิญญาณไม่ใช่ทางกายภายนอก 

 พี่น้องทั้งหลายนี่คือค าสอนที่มีความส าคัญที่สดุ  เพราะพระเจ้าทรงเป็น “พระเจ้าของอสิราเอล” 

ดังนั้นสิ่งที่ตามมากค็ือ ถ้าคุณเป็นชาวอิสราเอล พระองค์กเ็ป็นพระเจ้าของคุณ  ค าว่า “พระเจ้าของ

อสิราเอล” มีปรากฏในพระคัมภีร์มากกว่า 200 คร้ัง  พระคัมภีร์ทั้งเล่มพูดถึงอิสราเอล  คุณลองเปิด
พระคัมภีร์ของคุณดูแล้วคุณจะพบอิสราเอลอยู่ในทุกที่  ชื่อ “อิสราเอล” มีปรากฏประมาณ 2,500 
คร้ังในพระคัมภีร์เดิม ซึ่งกค็ือพระคัมภีร์ภาษาฮีบรู  คุณเหน็ไหมว่ามันส าคัญแค่ไหน? 

 สิ่งนี้ เกี่ยวข้องกับความรอดของเราอย่างไร?  พี่น้องทั้งหลาย ที่พูดมาโดยตลอดเกี่ยวกับการ

ได้รับความรอดโดยการเชื่อในพระเยซูและค าสอนในแบบเดียวกันนั้นไม่ได้มีรากฐานในพระคัมภีร์  

หลังจากใช้เวลาทั้งชีวิตศึกษาพระคัมภีร์และสั่งสอนพระกิตติคุณ นี่เป็นเร่ืองชอ็กส าหรับผมที่รู้ ว่าเรา

 
10 โรม 1:5 “พวกเราได้รับพระคุณและถูกแต่งตั้งให้เป็นอคัรทูตโดยทางพระองค์และเพื่อพระนามของพระองค์ เพื่อเรียกผู้คนจากชน 
ต่างชาติทั้งมวลมาสู่ความเชื่อฟังซ่ึงมาจากความเชื่อ” (ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย) 
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ไม่ได้อธิบายความจริงทั้งหมด  ความทุ่มเททั้งหมดในหนังสือ 600 หน้าเร่ือง “การมาเป็นคนใหม่” 
นั้นผมขาดสิ่งส าคัญบางอย่างไป  แม้ว่าหนังสือเล่มนี้ จะมีรากฐานครบถ้วนจากพระคัมภีร์ ผมกยั็ง

พลาดพื้นฐานส าคัญไปเพราะในการอบรมทางพระคัมภีร์และทางศาสนศาสตร์ของผมนั้น ผมไม่เคย

ได้รับการสอนว่า เป็นสิ่งส าคัญที่เราจะมาเป็นอสิราเอลฝ่ายวิญญาณ 

 คร้ังแรกที่พระเยซูได้พบกับนาธานาเอล พระองค์ให้ข้อคิดเห็นที่น่าสนใจว่า “นี่แหละ ชาวอิสรา

เอลแท้ ในตัวเขาไม่มีอุบาย” (ยอห์น 1:47)  ข้อคิดเหน็จากพระเยซูนั้นออกจะแปลกสกัหน่อยเพราะ
นาธานาเอลเป็นชาวอิสราเอล คือเป็นชาวยิวอยู่แล้ว  แต่พระเยซูก าลังสอนถึงความแตกต่างที่ส าคัญ

ระหว่างอสิราเอลแท้กบัอสิราเอลที่ไม่ใช่อสิราเอลแท้  เปาโลอธบิายเร่ืองนี้ ในโรม  2:28-29 ว่า 

ผู้ที่เป็นยิวแท้ ไม่ใช่คนที่เป็นยิวแต่ภายนอก หรือการเข้าสหุนัตแต่ภายนอกหรือทางกายเท่านั้น 

แต่คนที่เป็นยิวแท้คือคนที่เป็นยิวภายใน และการเข้าสหุนัตแท้เป็นเร่ืองของใจ โดยพระวิญญาณ

ไม่ใช่โดยตัวอักษรของบัญญัติ  ค าสรรเสริญของเขาไม่ได้จากมนุษย์ แต่มาจากพระเจ้า (โรม 

2:28-29 ฉบับ ESV) 

 ถ้าคุณไม่เข้าใจสิ่งนี้  คุณอาจจะพลาดจากความรอดในทนัท ี ถ้าคุณไม่ได้ท าสุหนัตในใจ คุณกจ็ะ

ไม่รอด  ความจริงที่ส าคัญอธิบายไว้หลายที่ในพระคัมภีร์กค็ือ คุณจะต้องท าสุหนัตในใจเพื่อจะรอด  

ความจริงนี้จะมีให้เหน็ทั้งในพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่  ตัวอย่างเช่น เฉลยธรรมบัญญัติ 30:6 
กล่าวว่า พระยาห์เวห์จะทรงท าสุหนัตที่ใจของคุณและใจลูกหลานของคุณ “เพื่อท่านจะรัก [พระยาห์

เวห์] พระเจ้าของท่านด้วยสดุใจของท่าน และด้วยสดุจิตของท่าน เพื่อท่านจะได้มีชีวิตอยู่”11 นั่นกค็ือ 

เพื่อคุณจะรอดได้  ถ้าคุณไม่ได้ท าสุหนัตในใจ คุณกไ็ม่สามารถจะรักพระยาห์เวห์พระเจ้าของคุณด้วย

สดุใจ สดุจิต สดุความคิด และสดุก าลังของคุณได้ 

 ผมหวังว่าคุณจะเห็นความส าคัญอย่างย่ิงของความจริงนี้   ผู้เผยพระวจนะเยเรมีย์ประกาศการ

ลงโทษของพระเจ้ากับ “ทุกคนที่เข้าสุหนัตทางเนื้ อหนังเท่านั้น ... เพราะว่าประชาชาติเหล่านี้ ไม่ได้

เข้าสุหนัต และพงศ์พันธุ์อิสราเอลทั้งหมดกไ็ม่ได้เข้าสุหนัตทางใจ” (เยเรมีย์ 9:25-26  ฉบับ ESV)  
อิสราเอลกเ็หมือนกับคนในส่วนอื่นของโลกที่ไม่ได้เข้าสุหนัตทางใจ  เปาโลกล่าวในโรม 9:6 ว่าไม่ใช่
ทุกคนที่สบืเชื้อสายมาจากอิสราเอลจะเป็นของอิสราเอล และกไ็ม่ใช่ทุกคนที่เป็นลูกของอิสราเอลทาง

เนื้อหนังจะเป็นลูกของอสิราเอล (ข้อ 8)12  หรือพูดอกีอย่างว่า ไม่จ าเป็นที่ชาวยิวทางเนื้อหนังจะต้อง

 
11 เฉลยธรรมบัญญัติ 30:6 “พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านจะทรงให้จิตใจของท่านและของวงศ์วานของท่านเข้าสุหนัต เพื่อท่านจะรัก
พระองค์สดุจิตสดุใจและมีชีวิตอยู่” (ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย) 
12 โรม 9:8  คนที่เป็นบุตรของพระเจ้านั้นมิใช่บุตรทางเนื้อหนัง  แต่บุตรตามพระสญัญาจึงจะถือว่าเป็นผู้สบืเชื้อสายได้ (ฉบับ 1971)  
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เป็นลูกของอสิราเอลเสมอไป  แต่บรรดาผู้ที่ท าสหุนัตทางใจโดยพระวิญญาณต่างหากที่เป็นอิสราเอล

แท้ของพระเจ้า และเป็นเชื้อสายฝ่ายวิญญาณของอบัราฮัม (โรม 4:11-12)13 

 สิ่งที่เปาโลกล่าวในโคโลสี 2:11 ว่า “ท่านทั้งหลายได้เข้าสุหนัตด้วยการเข้าสุหนัตที่ไม่ได้ท าด้วย
มือมนุษย์” นั้นเป็นเรื่องน่าคิด เพราะเขาก าลังพูดกบัคริสตจักรโคโลสซีึ่งมีคนยิวไม่กี่คน แต่ส่วนใหญ่

เป็นคนต่างชาติ  แต่เปาโลกพ็ูดกับพวกเขาว่า “ท่านทั้งหลายได้เข้าสุหนัต”  สิ่งที่พวกเขาได้รับไม่ใช่

การได้เข้าสุหนัตทางกายแต่ได้เข้าสุหนัตทางใจ  เปาโลกล่าวกับชาวฟีลิปปีว่า “เราเป็นพวกที่ได้เข้า

สุหนัต” (ฟีลิปปี 3:3) โดยที่ “พวกที่เข้าสุหนัต” เป็นค าที่ใช้เรียกชาวยิว  เปาโลก าลังบอกว่าผู้ที่ได้
เข้าสหุนัตทางใจคือชาวยิวที่แท้จริง  ตอนนี้ เรารู้แล้วว่าท าไมเปาโลจึงเรียกชาวกาลาเทยีว่า “อสิราเอล

ของพระเจ้า” 

 เมื่อคุณอ่านพระคัมภีร์และจดหมายถึงชาวโรมอีกคร้ัง คราวนี้คุณอาจจะอ่านด้วยสายตาใหม่ที่รู้

ว่าคุณเป็นยิวแท้  อสิราเอลแท้กเ็หมือนที่นาธานาเอลเป็น  ที่นาธานาเอลได้รับกค็ือการเข้าสุหนัตทาง

ใจไม่ใช่เพียงการเข้าสหุนัตทางกายเท่านั้น ซึ่งเป็นเหตุผลที่เขาจึงเป็นอสิราเอลแท้ 

 

ประวติัศาสตรอ์นัยาวนานของการต่อตา้นชาวยิวในคริสตจักรตะวนัตก 

 ตอนนี้ผมจะพูดถึงเร่ืองที่ไม่น่าพูดถึงแต่กห็ลีกเล่ียงไม่ได้  ท าไมคริสจักรคริสเตียนตะวันตกจึง

เกบ็ง าค าสอนเร่ืองที่คริสเตียนเป็นชาวยิวในฝ่ายวิญญาณหรือ?  ผมจะบอกคุณว่าท าไม  มันเป็น

เพราะคริสตจักรตะวันตกซึ่งหมายถึงคริสตจักรในยุโรปเป็นหลักที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานที่สุดและ

ครอบง ามากที่สดุในคริสต์ศาสนจักรและมีแนวคิดต่อต้านชาวยิวอย่างรุนแรง 

 เราที่อยู่ในเอเชียไม่มีความรู้สึกที่จะต่อต้านชาวยิวเลย  นี่อาจเป็นเพราะว่ามีชาวยิวอยู่ไม่มากใน

ส่วนนี้ ของโลก  เมื่อชาวยิวหนีการถูกข่มเหงทางตะวันตกเมื่อหลายร้อยปีมาแล้ว ชาวยิวจ านวนมาก

หนีมายังประเทศจีน  ดังที่ทราบกนัดีว่าหลายคนได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในแถบไคเฟิง ในมณฑลเหอหนาน14  

ปัจจุบันนี้คุณสามารถหาอ่านได้จากหนังสอืเกี่ยวกบัชาวยิวแห่งไคเฟิง  ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา 

พวกเขาแต่งกายแบบจีนและพูดภาษาจีนได้คล่องแคล่ว  ไม่ได้มีความขัดแย้งระหว่างคนจีนกบัคนยิว 

 
13 โรม 4:11-12 “และท่านได้เข้าสุหนัตเป็นเคร่ืองหมายส าคัญ  เป็นตรารับรองความชอบธรรม  ซ่ึงเกิดโดยความเชื่อที่ท่านได้มีอยู่

เมื่อท่านยังไม่ได้เข้าสหุนัต เพื่อท่านจะได้เป็นบิดาของทุกคนที่เชื่อ ทั้งที่เขายังไม่ได้เข้าสหุนัต เพื่อพระเจ้าจะทรงถือว่าเขาเป็นคนชอบ
ธรรมด้วย  และเพื่อท่านจะเป็นบิดาของคนเหล่านั้นที่เข้าสุหนัต ซ่ึงไม่ใช่เพียงแต่เข้าสุหนัตเท่านั้น แต่มีความเชื่อตามแบบของอบัรา

ฮัมบิดาของเรา ซ่ึงท่านมีอยู่เมื่อท่านยังไม่ได้เข้าสหุนัต” (ฉบับมาตรฐาน 2011) 
14 Kaifeng, Henan 
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 แต่ประวัติศาสตร์ของชาวยิวในประเทศตะวันตกนั้นต่างกันมาก  เมื่อเรว็ๆนี้ผมขนลุกซู่เมื่อผม

กลับมาอ่านประวัติศาสตร์ของชาวยิวที่เกี่ยวข้องกับคริสตจักรในยุโรป แต่คราวนี้อ่านอย่างละเอียด

มากขึ้น  พวกเขาถูกข่มเหงมาตลอด 

 เป็นความจริงที่ชาวยิวส่วนใหญ่ไม่ได้ยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์ ซึ่งส่งผลให้เกิดความ

เกลียดชังระหว่างคริสตจักร (คริสเตียน) กบัธรรมศาลา (ชาวยิว) เรารู้จากหนังสอืกจิการว่าเปาโลถูก

ชาวยิวข่มเหงค่อนข้างรุนแรงเพราะเขาจะเข้าไปในธรรมศาลาของชาวยิวและประกาศพระกิตติคุณกับ

พวกเขา  เขาถูกปฏเิสธและถูกโบยตีหลายคร้ังซึ่งเป็นเกณฑก์ารลงโทษในธรรมศาลากบัผู้ที่ถูกมองว่า

เป็นคนนอกรีต  นั่นเป็นมาตรการที่ธรรมศาลาใช้เพื่อปกป้องศาสนาของพวกเขาเอง  การลงโทษตาม

เกณฑค์ือการเฆี่ยนสี่สบิคร้ังและลบด้วยการเฆี่ยนหนึ่งคร้ังเพื่อเหน็แก่ความเมตตา  เปาโลถูกเฆี่ยนห้า

คร้ัง คร้ังละสามสิบเก้าที15 และถูกตีด้วยไม้สามคร้ัง (2 โครินธ์ 11:24-25)  จริงๆแล้วการถูกเฆี่ยน
ด้วยไม้แขง็นี้ จะเจบ็ปวดกว่ามาก  เปาโลถูกเฆี่ยนเยอะมาก ไม่เพียงถูกชาวยิวเฆี่ยนเท่านั้น แต่เขายัง

ถูกชาวต่างชาติเฆี่ยนด้วย  จึงท าให้มีรอยแผลเป็นและรอยฟกช า้เตม็ไปหมดตามร่างกายของเขาดังที่

เขากล่าวว่า “เพราะข้าพเจ้ามีเคร่ืองหมายของพระเยซูอยู่บนกายของข้าพเจ้า” (กาลาเทยี 6:17)16 

 แต่มีความแตกต่างที่ส าคัญระหว่างท่าทขีองเปาโลที่มีต่อชาวยิว และท่าทขีองคริสตจักรชาวต่าง 

ชาติ  เปาโลรักชาวยิวและจะมักสั่งสอนพวกเขาก่อนที่จะสั่งสอนคนอื่นๆ  แล้วเหตุใดเปาโลจึงถูก

เฆี่ยนหลายคร้ังมาก?  ที่เป็นเช่นนั้นกเ็พราะเปาโลกลับไปหาพวกเขาอีกเร่ือยๆนั่นเอง!  ถ้าคุณไม่

กลับไปคุณกค็งไม่ถูกเฆี่ยน!  เปาโลต้องการจะสั่งสอนพระกิตติคุณกับพวกเขาอย่างมากจนยอมให้

พวกเขาเฆี่ยนตีตามใจชอบและเขากยั็งจะกลับไปอกี  เปาโลปฏบิัติตามค าสอนของพระเยซูที่ว่า คนที่

ถูกข่มเหงเพื่อเหน็แก่พระคริสต์กเ็ป็นสขุ (มัทธวิ 5:10-12) 

 แต่คริสเตียนชาวต่างชาติ (ที่ไม่ใช่ชาวยิว) มีท่าทีที่ต่างกันมากต่อชาวยิวและมีความเกลียดชัง

อย่างสุดๆ  คราวนี้ ไม่ใช่พวกเขาที่ถูกชาวยิวเฆี่ยนตี  แต่พวกเขาเป็นคนเฆี่ยนตีชาวยิว  จริงๆแล้วมัน

เลวร้ายกว่านั้นมาก 

 เมื่อมาถึงศตวรรษที่สี่ ชะตากรรมของชาวยิวกย่ิ็งเลวร้ายขึ้นเมื่อจักรพรรดิคอนแสตนตินให้การ

รับรองคริสตจักรเป็นศาสนาประจ าชาติ ให้ศาสนาของคริสเตียนมีสถานะส าคัญกว่าศาสนาอื่นๆ  เขา

ท าเช่นนี้ เพื่อเหตุผลทางการเมืองไม่ใช่เพื่อศาสนา  จากนั้นสภาสังคายนาแห่งไนเซียคร้ังแรกในปี 
ค.ศ. 325 ได้ประกาศให้พระเยซูเป็นพระเจ้า ซึ่งคุณสามารถหาอ่านได้ในหนังสอืหลายเล่ม  และผลที่
เกิดขึ้นตามมากับชาวยิวนั้นเลวร้ายมาก  พวกเขาไม่เพียงแต่ถูกกล่าวหาว่าปฏิเสธและตรึงพระคริสต์

 
15 หรือ “สี่สบิลบหนึ่ง” 2 โครินธ ์11:24-25 “พวกยิวเฆี่ยนข้าพเจ้าห้าคร้ัง คร้ังละสามสบิเก้าท ี ข้าพเจ้าถูกตด้ีวยไม้สามคร้ัง ถูกก้อนหิน
ขว้างคร้ังหนึ่ง ข้าพเจ้าเผชิญภัยเรือแตกสามคร้ัง  ข้าพเจ้าลอยอยู่ในทะเลวันหนึ่งกบัคืนหนึ่ง” 
16 ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย และฉบับมาตรฐาน 2011 “เพราะว่าข้าพเจ้ามีรอยประทบัตราของพระเยซูติดอยู่ที่กายของข้าพเจ้าแล้ว” 
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ที่กางเขนเท่านั้น พวกเขายังถูกประกาศว่าเป็นผู้ฆ่าพระเจ้า  ภาษาองักฤษยังได้ก าหนดค าศัพทไ์ว้ด้วย

ค าว่า “deicide” (คนที่ฆ่าพระเจ้า)  ค านี้มาจากภาษาละตินว่า “dei” (พระเจ้า) และ “cida” (จาก 
caedere แปลว่าการโค่นลง หรือฆ่า)  การกระท าที่ฆ่าพระเจ้านี้ เรียกว่า “deicide” กเ็หมือนกบัการฆ่า
คนที่เรียกว่า “homicide” 

 ขอพระเจ้าทรงช่วยชาวยิวด้วยเถิด เพราะตอนนี้พวกเขาถูกเรียกว่าเป็นฆาตกรที่ฆ่าพระเจ้า  ก่อน

ศตวรรษที่สี่กแ็ย่พออยู่แล้ว แต่หลังศตวรรษที่สี่การข่มเหงบ่อยคร้ังกไ็ปไกลกว่าการเฆี่ยนตี  ตอนนี้

ชาวยิวถูกฆ่าและถูกกล่าวหาในทุกเร่ืองที่จะจินตนาการได้  หลังจากที่คุณถูกกล่าวหาว่าฆ่าพระเจ้า  

แล้วจะมีความผิดที่ร้ายแรงอะไรอื่นอกีไหมที่คุณจะไม่ถูกกล่าวหาว่าผิด? (ถ้าพูดอย่างเป็นธรรมแล้ว 

มีผู้น าคริสตจักรบางคนพยายามหยุดย้ังการโจมตีชาวยิว)  ถ้าคุณค้นคว้าวรรณกรรม คุณสามารถหา

อ่านเร่ืองราวที่ครอบคลุมทั่วถึงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อันยาวนานของการกดขี่ชาวยิวของคริสตจักร  

การประกาศว่าชอบธรรมน่ะหรือ?  การท าให้ชอบธรรมน่ะหรือ?  เราก าลังพูดเร่ืองอะไรอยู่?  นี่คือ

ความชอบธรรมหรือ? 

 เมื่อมาถึงช่วงสงครามครูเสด17ในศตวรรษที่ 11 เฉพาะที่เดียว พวกคริสเตียนกไ็ด้ฆ่าชาวยิวไป 
10,000 คน  บรรดาผู้ท าสงครามครูเสดมีไม้กางเขนที่หน้าอก มีไม้กางเขนที่หัวไหล่ มีไม้กางเขนอยู่
ทุกที่  พวกเขาฆ่าชาวยิวกเ็พราะว่าคนเหล่านี้ที่เรียกว่าพวกที่ฆ่าพระเจ้ากต้็องถูกฆ่า  ดังนั้นพวกที่ท า

สงครามครูเสดจึงไม่ได้ฆ่าแต่ชาวมุสลิมเท่านั้น พวกเขายังฆ่าชาวยิวอีกด้วย  เมื่อพวกคริสเตียนยึด

เยรูซาเลม็คืนจากพวกมุสลิมในสงครามครูเสดคร้ังแรก พวกเขากเ็ผาธรรมศาลาที่มีชาวยิวอยู่ข้างใน!  

พวกเราที่เป็นคริสเตียนเราไม่ต้องการได้ยินเร่ืองนี้  เพราะเราปฏิเสธที่จะเชื่อว่าคริสเตียนจะท าเร่ือง

เช่นนี้ ได้  แต่คริสเตียนได้ท าสิ่งนี้จริงๆ  ผมพูดอย่างนี้ ด้วยความเศร้าสลด ด้วยความรู้สกึอปัยศกบัสิ่ง

ที่เราคริสเตียนได้ท าไป 

 พวกเราในเอเชียไม่มีการทะเลาะวิวาทกบัชาวยิว  แต่นี่ไม่ได้หมายความว่าผมสนับสนุนทุกเร่ือง

ที่ชาวยิวกระท าในปัจจุบันในตะวันออกกลาง  ผมไม่ได้สนับสนุน  ผมเหน็ใจชาวปาเลสไตน์อย่างมาก  

พวกเขาเป็นชาวอาหรับและชาวอาหรับกม็ีเชื้ อสายมาจากอับราฮัม  ชาวอาหรับกเ็หมือนกับชาวยิวที่

เป็นลูกของอบัราฮัม  พวกเขาเป็นพี่น้องกนั แต่มองดูสิ่งที่พวกเขากระท าต่อกนัสิ 

 แต่ก่อนที่เราจะคิดว่าเราเป็นฝ่ายถูก กจ็งดูความโหดร้ายที่พวกคริสเตียนได้กระท า  คุณอาจคิด

ว่าคนที่กระท าสิ่งเหล่านี้ เป็นคริสเตียนทั่วๆไปที่ท าไปด้วยความไม่รู้  แต่ความจริงแล้วการกระท าที่

โหดร้ายเหล่านี้มักจะได้รับการสนับสนุนจากพวกผู้น าคริสตจักร มันเป็นเช่นนั้นจริง ที่แม้แต่มาร์ติน 

ลูเธอร์เองผู้ที่พูดถึงการเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อ  ผมตกใจมากเมื่อผมอ่านคู่มืออธบิายหนังสือ

 
17 หรือสงครามศาสนา หรือสงครามไม้กางเขน 
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โรมของเขา อันที่จริงทัศนคติต่อต้านชาวยิวของลูเธอร์พบเห็นได้ทั่วไปในบทน าหนังสือโรมของเขา 

จนถึงกบัท าให้เมื่อผมอ่านจบ ผมกไ็ม่อยากอ่านคู่มือพระคัมภีร์ของเขาอกีต่อไป 

 เมื่อเฮเลนและผมไปประเทศเยอรมันประมาณสบิปีที่แล้ว ผมตั้งใจจะไปเยี่ยมคริสตจักรที่ลูเธอร์

ติดข้อโต้แย้งของเขาไว้ที่ประตูโบสถ์  ขณะที่ผมมองไปรอบๆภายในคริสตจักร ผมเห็นค าขอโทษที่

สภาศาสนาของเยอรมันติดเอาไว้อย่างเด่นชัด มันเป็นค าขอโทษส าหรับทศันคติที่ต่อต้านชาวยิวของ 

ลูเธอร์  นอกจากนี้ ยังมีข้อความแจ้งว่ามีค าขอโทษติดอยู่ด้านนอกคริสตจักรด้วย  ผมกเ็ลยออกไปดู

ข้างนอก  ตรงทางเข้าด้านนอกมีรูปป้ันของหมู เพราะลูเธอร์ได้เปรียบชาวยิวว่าเป็นคนสกปรกเหมือน 

กบัหมูซึ่งเป็นผู้ที่ฆ่าพระเจ้า 

 ผมมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งชื่อ “การต่อต้านชาวยิว” ที่มีหัวข้อย่อยว่า “ความเกลียดชังอันยาวนาน

ที่สดุ” ซึ่งเขียนโดยโรเบิร์ต เอส วิสทริช18  ลองคิดดูส ิมันเป็นความเกลียดชังที่ยาวนานที่สุด  ในด้าน

ในปกหน้าบอกไว้ว่า วิสทริชส าเรจ็การศึกษาจากมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์และลอนดอน และปัจจุบัน

เป็นศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยฮีบรูในกรุงเยรูซาเลม็  หนังสอืเล่มนี้ เขียนร่วมกบัสารคดีของบีบีซีชุด

การต่อต้านชาวยิว 

 ในหนังสือเล่มนี้มีการอ้างค าพูดยาวมากของลูเธอร์ที่เขาต่อว่าชาวยิว แต่ผมจะไม่ยกมาทั้งหมด

เพราะมันไม่น่าสนใจอย่างมาก  ค าอ้างอิงนี้มาจากหนังสือเล่มเลก็ๆของลูเธอร์ที่ชื่อ “ชาวยิวและค า

โกหกพกลมของพวกเขา”19 ซึ่งตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1543  ย่อหน้าแรกเร่ิมว่า “ประการแรก ธรรมศาลา
หรือคริสตจักรของพวกเขาควรจะถูกไฟเผา และสิ่งใดที่ยังไม่ไหม้กใ็ห้เอาผงเถ้ามากลบให้ทั่ว เพื่อจะ

ไม่ให้ใครได้เห็นเถ้าถ่านหรือเศษหินที่หลงเหลือ  และสิ่งนี้ ควรจะกระท าเพื่อพระเกียรติของพระเจ้า

และของคริสต์ศาสนา เพื่อที่พระเจ้าจะทรงเหน็ว่าเราเป็นคริสเตียน” 

 ผมไม่ต้องการจะอ่านเรื่องนี้ ต่อ  ลูเธอร์กล่าวที่อื่นว่าบ้านเรือนของชาวยิวควรถูกท าลายเสยี  และ

พวกเขาควรถูกขับออกนอกประเทศ 

 ก่อนหน้านี้ ในเยอรมนีในยุคกลาง20 (ลูเธอร์อยู่ในช่วงปลายยุคกลาง) พวกคริสเตียนก าหนดให้
ชาวยิวติดป้ายสีเหลืองที่เสื้อผ้าของพวกเขา  ทั้งนี้ เพื่อพวกคริสเตียนจะสามารถระบุตัวชาวยิวได้และ

จะได้หลีกหนีพวกเขาเสีย หรือหากจ าเป็นกจ็ะทุบตีพวกเขาหรือแม้แต่ฆ่าพวกเขาเสีย ป้ายผ้าสเีหลือง

นี้ ท าให้เรานึกถึงพวกนาซีเยอรมันใช่ไหม?  ดังที่ทราบกันดีว่าพวกนาซีก าหนดให้ชาวยิวทุกคนติด

 
18 Anti-Semitism, The Longest Hatred, by Robert S. Wistrich 
19 “Concerning the Jews and their Lies” 
20 Middle Ages คือช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ยุโรปตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 5 ถึง 15 ตั้งแต่การล่มสลายลงของจักรวรรดิโรมันตะวันตก 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81
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ป้ายสเีหลืองที่มรีูปดาวของดาวิดอยู่บนป้ายนั้น  คุณคงรู้ประวัติศาสตร์ส่วนที่เหลือว่ามีชาวยิวหกล้าน

คนถูกฆ่าตายในห้องที่รมด้วยแกส๊และถูกเผาจนกลายเป็นเถ้าถ่าน 

 แต่นี่เป็นเพียงจุดสูงสุดของประวัติศาสตร์อนัยาวนานของความเกลียดชังชาวยิว  พวกนาซีไม่ได้

ท าแบบนี้ โดยไม่มีเหตุ  มันเป็นผลมาจากความเกลียดชังชาวยิวอย่างฝังลึกที่มีมาเกอืบสองพันปี 

 ตอนนี้คุณคงเข้าใจแล้วว่า ท าไมคริสตจักรคริสเตียนในตะวันตก จึงไม่ต้องการจะบอกว่าเราเป็น

ชาวยิวหรืออิสราเอลฝ่ายวิญญาณ  พวกเขาไม่อยากจะได้ยินเร่ืองนี้ แม้พวกเขาอาจจะรู้อยู่บ้างว่าพระ

คัมภีร์กล่าวไว้บางอย่างในท านองนั้น 

 พี่น้องทั้งหลาย มันเป็นวันที่น่าเศร้า  เราได้รับความทุกข์ทรมานมากเกินไปจากความผิดพลาด

ของคริสตจักรคริสเตียนในตะวันตก  สิ่งเหล่านี้ รวมถึงความผิดพลาดที่มีมานานในความเชื่อถือพระ

เจ้าหลายองค์ของคริสเตียนที่ตบตาว่าเป็นความเชื่อในพระเจ้าเพียงองค์เดียว ซึ่งพระเจ้าถูกประกาศ

ว่าเป็นแก่นสาร ไม่ใช่บุคคล  ในภาษาใดๆแม้แต่ภาษาเคมี แก่นสารจะหมายถึงสิ่งของ  เราจะพูดได้

อย่างไรว่าพระเจ้าทรงเป็นแก่นสาร?  แต่บรรดาผู้ เชื่อในตรีเอกานุภาพพูดอย่างไม่สงสัยว่าพระเจ้า

เป็นสามบุคคลที่ร่วมแก่นสารเดียวกนั  ผมสงสยัว่านี่จะเทยีบเท่ากบัการหม่ินประมาทหรือไม่ 

 จากข้อมูลเบื้องหลังนี้   ผมหวังว่าคุณจะเข้าใจว่าท าไมผมจึงทกัทายพวกคุณว่าเป็นอิสราเอลของ

พระเจ้า แม้ว่าค าพูดนี้อาจฟังดูแปลกๆกับคุณกต็าม  แต่ที่เป็นเช่นนี้กเ็พราะข้อผิดพลาดอย่างอื่นที่

เราได้รับมาจากคริสตจักรของคริสเตียนตะวันตก นั่นกค็ือความรู้สึกต่อต้านชาวยิวที่รุนแรงย่ิงขึ้ น

เร่ือยๆ  หลังจากสงครามโลกคร้ังที่สองเร่ืองนี้ก็หายเงียบไป และตอนนี้พวกเขากไ็ม่กล้าแสดงความ

เกลียดชังต่อชาวยิวอย่างเปิดเผย  แต่กยั็งคงมีอยู่เหมือนอย่างในชิ้นงานวิชาการของผู้เขียนสารคดีนี้   

ในสหรัฐอเมริกากยั็งมีกลุ่มคนผิวขาวที่ถือว่าตนสูงส่งกว่าคนสีผิวอื่นกใ็ช้เคร่ืองหมายสวัสดิกะ21ของ

นาซีเป็นสัญลักษณ์ของพวกเขา  ในเยอรมนียังคงมีการโจมตีธรรมศาลาต่างๆ  สิ่งทั้งหมดนี้ เกิดขึ้น

เพราะคริสตจักรไม่เตม็ใจที่จะเหน็ค าสอนตามพระคัมภีร์เกี่ยวกบัความรอด 

 

การเป็นพลเมืองในอิสราเอล เป็นพนัธสญัญากบัพระเจา้ 

 ช่วงท้ายนี้ ให้เราดูเอเฟซัส 2:12 “จงนึกถึงว่าครั้งนั้นท่านถูกแยกออกจากพระคริสต์ ขาดจากการ
เป็นพลเมืองอิสราเอลและเป็นคนต่างด้าวอยู่นอกพันธสัญญาที่ทรงสัญญาไว้ ไม่มีความหวัง และอยู่

ในโลกโดยปราศจากพระเจ้า” (ฉบับ NIV) 

 
21 เคร่ืองหมาย “卐” ที่เป็นสญัลักษณ์ของนาซี 
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 คริสตจักรเอเฟซัสไม่ได้มีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นชาวยิวแม้จะมีชาวยิวอยู่บ้างในคริสตจักร  เปาโล

ก าลังบอกชาวเอเฟซัสว่า คร้ังหนึ่งพวกเขาได้แยกออกจากพระคริสต์และขาดจากการเป็นพลเมือง

อิสราเอล ทั้งเป็นคนต่างด้าวที่อยู่นอกพันธสัญญาที่ทรงสัญญาไว้  ไม่มีความหวังและอยู่ในโลกโดย

ปราศจากพระเจ้า (พระยาห์เวห์)  แต่เมื่อคุณเป็นอนัหนึ่งกบัพระคริสต์ สถานการณ์กจ็ะกลับกันและ

พระพรฝ่ายวิญญาณนานาประการเหล่านี้ ที่คุณไม่ได้มี แต่ตอนนี้คุณม ี

 ตามที่ผมพูดไปแล้วว่า ผู้ที่เป็นอิสราเอลของพระเจ้านั้นเข้าสุหนัตทางใจ  เปาโลอธิบายว่าการ

เข้าสุหนัตทางใจหมายความว่าอย่างไรในสองข้อก่อนที่จะกล่าวถึงอิสราเอลของพระเจ้าว่า “ข้าพเจ้า

จะไม่อวดอะไร เว้นแต่เร่ืองไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์องคผ์ู้ เป็นเจ้าของเรา โดยกางเขนนั้นโลกถูก

ตรึงไว้จากข้าพเจ้าแล้วและข้าพเจ้ากถ็ูกตรึงไว้จากโลกแล้ว” (กาลาเทยี 6:14 ฉบับ NIV)  ถ้าคุณเข้า
สหุนัตทางใจ คุณกถ็ูกตรึงไว้จากโลก และโลกกถ็ูกตรึงไว้จากคุณ 

 เปาโลพูดต่อไปเกี่ยวกับการเข้าสุหนัตในข้อต่อมาว่า “การเข้าสุหนัตหรือไม่เข้าสุหนัตไม่ส าคัญ

อะไร สิ่งที่ส าคัญที่สดุคือการเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่” (ข้อ 15)  แล้วกข้็อ 16 “สนัติสขุและพระเมตตา
จงมีแก่ทุกคนที่ประพฤติตามกฎนี้  แม้แต่แก่อิสราเอลของพระเจ้า”  เปาโลไม่ได้พูดถึงคนสองกลุ่มที่

แยกกัน คือคนเหล่านั้นที่ปฏิบัติตามกฎกับคนเหล่านั้นที่เป็นอิสราเอลของพระเจ้า  ทั้งสองเป็นกลุ่ม

เดียวกนัและเหมือนกนั  ผู้ที่ด าเนินชีวิตตามกฎนี้คืออสิราเอลของพระเจ้า 

 สองสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวข้องกันอย่างแนบแน่นกบัชาวยิว คือการเข้าสุหนัตและพันธสญัญา  

เราได้พูดถึงการเข้าสหุนัตกนัแล้ว ดังนั้นให้เรามาพูดถึงแนวคิดที่ส าคัญบางอย่างเกี่ยวกบัพันธสญัญา 

 เราได้เห็นในเอเฟซัส 2:12 ว่าเราเป็นคนต่างด้าวอยู่นอกพันธสัญญาที่ทรงสัญญาไว้  แต่ตอนนี้
เราอยู่ในพันธสญัญา  พันธสญัญานี้คืออะไรหรือ?  มันกค็ือพันธสญัญาใหม่ 

 เมื่อคุณรับพิธมีหาสนิท คุณทราบหรือไม่ว่าพระเยซูทรงสอนอะไรเกี่ยวกบัพันธสญัญา?  อาจจะ

ไม่ เพราะคุณคงไม่รู้ ว่าคุณจะต้องเป็นยิวและต้องเข้าสุหนัตที่ใจจึงจะอยู่ในพันธสญัญานี้   แล้วคุณได้

เข้าร่วมรับพิธมีหาสนิทกี่คร้ัง?  คุณคงเคยได้ยินค าของพระเยซูในลูกา 22:20 หลายคร้ังว่า “ถ้วยนี้ที่
เทออกเพื่อท่านทั้งหลายเป็นพันธสัญญาใหม่ โดยโลหิตของเรา” (ได้กล่าวซ า้ในมัทธิวและมาระโก, 

เปรียบเทยีบ 1 โครินธ์ 11:25)  คุณเคยท าพันธสัญญากับพระยาห์เวห์พระเจ้าไหม?  ถ้าคุณไม่เคย 
แล้วพิธีมหาสนิทจะมีความหมายต่อคุณอย่างไร?  พระโลหิตของพระเยซูได้หล่ังออกเพื่อคุณกบัผม

จะเป็นส่วนหนึ่งของพันธสัญญาของพระเจ้ากับประชากรของพระองค์ คืออิสราเอลของพระเจ้า  ถ้า

คุณไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพันธสญัญานี้  แล้วคุณก าลังท าอะไรในพิธมีหาสนิทนี้? 
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 ตลอดชีวิตคริสเตียนของผม ผมไม่เข้าใจความหมายของพันธสญัญา เพราะคริสตจักรคริสเตียน

ตะวันตกไม่ได้พูดถึงเร่ืองของชาวยิวอย่างเช่น พันธสญัญา  น่าแปลกใจมากที่ “พระคัมภีร์เดิม” และ 

“พระคัมภีร์ใหม่” ควรจะหมายถึง “พันธสัญญาเดิม” และ “พันธสัญญาใหม่”22  ค าภาษาอังกฤษที่

แปลว่า “พระคัมภีร์” หรือ “Testament” นั้นออกจะคลุมเครือแต่มันควรจะหมายถึง “พันธสัญญา”  
แนวคิดเกี่ยวกับพันธสัญญานี้ จะเห็นได้ชัดย่ิงขึ้นในการแปลของภาษาจีนว่า “พันธสัญญาเดิม” และ 

“พันธสญัญาใหม่”23  

 พี่น้องทั้งหลาย คุณเห็นหรือไม่ว่าเราได้หลงทางไปมากแค่ไหน?  เราก าลังพูดถึงเร่ืองของความ

รอด  ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในพันธสญัญา คุณกไ็ม่ได้รอดและไม่ได้รับมรดกพระสญัญาแห่งชีวิตที่เปาโลพูด

ถึงใน 2 ทโิมธ ี1:124 

 ผมหวังว่าคุณจะเข้าใจว่าพันธสัญญาในค าสอนของพระคัมภีร์ใหม่คืออะไร เพราะมันไม่ใช่เร่ือง

ของค าสอนแต่เป็นเร่ืองของชีวิตและความตาย  สิ่งนี้ เผาไหม้อยู่ในใจของผม  ตอนนี้คุณกเ็ห็นว่าผม

ไม่มีเสยีงแล้ว  แต่ผมเตม็ใจให้เสยีงหายไปเลย หรือสญูเสยีชีวิตของผมเพื่อความรอดของพวกคุณ 

 ในพระคัมภีร์ใหม่นั้น ความรอดจะผูกอยู่กบัการเป็นอิสราเอลที่แท้จริงของเรา กบัการเข้าสหุนัต

ในใจของเราโดยพระวิญญาณของพระเจ้า (พระวิญญาณบริสุทธิ์) และในการที่เราถูกรวมอยู่ในพันธ

สัญญาใหม่โดยพระโลหิตของพระเยซูผู้เป็นลูกแกะเมษโปดกของพระยาห์เวห์  พี่น้องทั้งหลาย นี่คือ

สิ่งที่พระเยซูได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อจุดประสงค์นี้  ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงหยิบถ้วยแห่งพันธสัญญา

ใหม่  คุณไม่ได้อยู่ในพันธสัญญาใหม่ถ้าคุณยังไม่ได้ท าพันธสัญญากับพระเจ้า  ขอองค์ผู้เป็นเจ้าทรง

โปรดเมตตาต่อประชากรของพระองค์ด้วย 

 

เป็นคริสตจักรเอเชียอย่างแทจ้ริง 

 เป็นสิ่งส าคัญที่จะค้นดูพระคัมภีร์ เพราะเราจะพบความจริงในนั้น  เราต้องหลุดพ้นจากความคิด

ที่ฝังแน่นอยู่ในคริสเตียนตะวันตกด้วยภมูิหลังที่หย่ังรากลึกกบัความเชื่อในพระเจ้าหลายองค์ ซึ่งพวก

เขาเองไม่เคยหลุดพ้นมาได้อย่างสมบูรณ์  เช่นเดียวกับความรู้สึกต่อต้านชาวยิวที่พวกเขาเองกไ็ม่ได้ 

หลุดพ้นอย่างสมบูรณ์   

 
22 “Old Testament” และ “New Testament”; “Old Covenant” และ “New Covenant” 
23 旧约 (พันธสญัญาเดิม) และ 新约 (พันธสญัญาใหม่) 
24 2 ทโิมธี 1:1 “จากเปาโล ผู้เป็นอคัรทูตของพระเยซูคริสต์ตามพระทยัของพระเจ้า เพื่อพระสญัญาแห่งชีวิตที่มีในพระเยซูคริสต์” 
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 ผมเหน็ความจ าเป็นมากขึ้นที่จะสร้างคริสตจักรเอเชียอย่างแท้จริงซึ่งมีรากฐานมาจากเอเชีย  นั่น

อาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่องค์ผู้เป็นเจ้าทรงอนุญาตให้ผมเหน็ความจริงเหล่านี้   แม้ผมจะได้รับการศึกษา

ในประเทศตะวันตก แต่ผมกม็ีความเป็นจีนอยู่ลึกๆในจิตส านึกของผม  ในประเทศจีนโบราณเราจะ

กล่าวถึงพระเจ้าว่า “พระเจ้า” และ “เจ้าแห่งท้องฟ้า”25  ในปักกิ่งเรามี “วิหารแห่งสวรรค์”26 ซึ่งไม่มี
รูปป้ันหรือรูปเหมือนใดๆ มีแต่ค าจารึกเกี่ยวกบั “พระเจ้า”  ประเทศจีนมีขนบธรรมเนียมที่ยาวนาน

ในการเคารพนับถือพระจักรพรรดิในสวรรค์และจักรพรรดิบนโลก ผู้ที่ถวายสักการะพระจักรพรรดิ

เบื้องบน  ผมสงัเกตเหน็สิ่งนี้ เมื่อคร้ังสมัยเยาว์วัยที่รับการศึกษาในประเทศจีน 

 พวกเราที่อยู่ในประเทศจีนไม่เคยเป็นปรปักษ์ต่อชาวยิว และพวกเขากไ็ม่เคยเป็นปัญหาส าหรับ

เราเลย ผมขอพูดตามตรงว่านี่ไม่ได้หมายความว่าผมจะชอบชาวยิวเป็นพิเศษ หรือชอบชาวยิวจริงๆ  

ทั้งนี้ เป็นเพราะ ผมมีประสบการณ์ไม่ดีสองสามคร้ังกับพวกเขาที่เซี่ยงไฮ้บ้านเกิดผม  แต่ผมกจ็ะไม่

ยอมให้สิ่งนั้นมาครอบง าความคิดของผม 

 ตั้งแต่แรกเร่ิม ผมค่อนข้างจะเป็นอิสระจากแนวคิดเหล่านี้ ของคริสเตียนตะวันตก  ในฐานะของ

คริสตจักร เราต้องรักษาคุณสมบัติความเป็นจีนของเราไว้  ประเทศจีนควรถูกพูดถึงความเป็นสังคม

นิยมที่เป็นแบบของจีนเอง  บางทสีิ่งที่เราต้องมีกค็ือคริสตจักรที่มีความเป็นจีน  ท าไมเราจึงควรทิ้งสิ่ง

ดีในวัฒนธรรมของเราไป?  ผมไม่ได้หมายถึงความเป็นชาตินิยมเลย แต่ว่ามีบางสิ่งที่ดีในวัฒนธรรม

ของเราที่เราต้องรักษาไว้  ผมปลื้มปีติกบัพื้นหลังการศึกษาของจีนและความเป็นจีนของผม เพราะได้

ช่วยผมในที่สดุ หลังจากต่อสู้มานานเพื่อจะเหน็ข้อผิดพลาดในคริสตจักรตะวันตก 

 ผมดีใจที่จะบอกว่าคริสตจักรของเรา ดีสไซเป้ิลส์เชิร์ช27 ไม่เคยถูกองค์กรคริสเตียนตะวันตกมา

ควบคุม  เราไม่เคยพึ่งพาเงินทองขององค์กรตะวันตก  ไม่ว่าจะในด้านการเงินหรือในการน า หรือใน

การประกาศพระกติติคุณ คริสตจักรของเรามีหลายเชื้ อชาติมาตลอด โดยมีผู้คนจากที่ต่างๆ เช่น จีน 

แคนาดา อินเดีย ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และที่อื่นๆ และกไ็ม่เคยอยู่ภายใต้การควบคุม

ของคริสตจักรหรือองค์กรตะวันตกใดๆ  เราไม่ได้มีความเป็นปรปักษ์กบัคริสตจักรตะวันตกแต่อย่าง

ใด  มีคนดีๆในคริสตจักรตะวันตก แต่พวกเขากเ็หมือนกับตัวของผมที่ถูกน าไปในทศิทางที่ผิด ไม่รู้

ว่ากี่ชั่วอายุคนมาแล้ว  มีคนดีๆจ านวนมากได้เดินทางมาประเทศจีนเพื่อเป็นมิชชันนารี และบางคนก็

ได้สละชีวิตของพวกเขา (น่าเสยีดายที่บางคนกไ็ม่ดีที่เรากร็ู้ๆอยู่) 

 เรารักษาความเป็นมิตรกับทุกคนที่แสวงหาความจริง  แต่คริสตจักรของเราในฮ่องกงและในจีน

จะต้องคงความเป็นคริสตจักรแบบจีนอย่างแท้จริง  ผมหวังว่าคนจีนทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในฮ่องกงหรือ

 
25 上帝 และ 天神 (Shàngdì และ Tiānshén) 
26 天坛 (Tiāntán, Temple of Heaven) วัดหลวงที่ฮ่องเต้ไปคารวะฟ้าดินทุกปี 
27 Disciples Church 



บทที่ 16 อสิราเอลของพระเจ้า                                                             455 

ในจีนจะมีใจขอบพระคุณที่เป็นชาวจีน  ผมคิดว่าผมได้เหน็ข้อผิดพลาดในระดับที่เยอะมากในค าสอน

ของคริสตจักรตะวันตกเกี่ยวกับความเชื่อในตรีเอกานุภาพและความรอด กเ็พราะภูมิหลังความเป็น

จีนของผม  ผมขอบพระคุณพระเจ้าที่ความเป็นจีนนี้ ให้ผลดี 

 ให้เราเรียนรู้ที่จะรักชาวจีนเหมือนที่เปาโลรักชาวยิวที่เป็นคนร่วมชาติของเขาเอง  และน าผู้คน

เหล่านั้นมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวเพื่อพวกเขาจะได้ชีวิต  ผมคิดว่าประเทศจีน

จะก้าวไปข้างหน้าอย่างน่าอัศจรรย์เพราะภูมิหลังที่นับถือพระเจ้าองค์เดียว  ผมทราบดีว่ามีเจ้าและผี

และสิ่งแบบนี้ 28มากมายในจีนอย่างแน่นอน แต่ผมก าลังพูดถึงสิ่งหลักๆที่สบืทอดกนัมา 

 ผมจะขอจบด้วยข้อพระคัมภีร์จากพระค าของพระเจ้า “แต่พวกท่านเป็นประชากรที่พระเจ้าทรง

เลือก เป็นปุโรหิตหลวง เป็นชนชาติบริสุทธิ์ เป็นประชากรของพระเจ้า เพื่อท่านจะได้กล่าวสรรเสริญ

พระองค์ผู้ทรงเรียกท่านออกมาจากความมืดเข้าสู่ความสว่างอนัอศัจรรย์ของพระองค์” (1 เปโตร 2:9 
ฉบับ NIV) 

 เปโตรกล่าวว่าเราเป็นประชากรที่ทรงเลือก เป็นปุโรหิตหลวง เป็นชนชาติบริสุทธิ์ เป็นประชากร

อันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้า  เขาก าลังอ้างจากอพยพ 19:5-629 ซึ่งเกี่ยวข้องกับชาวยิว แต่ตอนนี้ เขา
ก าลังน ามาใช้กับคนต่างชาติโดยเฉพาะที่ได้ท าสุหนัตในใจ  เวลานี้พวกเขากถ็ูกรวมอยู่ในพันธสญัญา

ใหม่ที่น่าอศัจรรย์กบัพระยาห์เวห์ด้วย 

 ผมไม่ทราบว่าเมื่อไรผมจะมีโอกาสได้พูดกับพวกคุณอีก  อาจอีกไม่นานหรืออาจจะไม่มีโอกาส

อีกเลยกไ็ม่อาจทราบได้  ผมพูดเหมือนอัครทูตเปาโลได้ว่า ผมได้ต่อสู้จนสุดก าลังและวิ่งแข่งมาถึง

เส้นชัยที่มงกุฎแห่งความชอบธรรมรออยู่  แต่อนาคตของเรานั้นอยู่ในพระหัตถ์ขององค์ผู้เป็นเจ้า  ไม่

นานก่อนที่หนังสือความเชื่อว่าพระเจ้ามีเพียงองค์เดียวเล่มนี้ จะเสรจ็ วันหนึ่งผมลุกขึ้นยืนและพบว่า

แทบจะยืนไม่ไหวเพราะสะโพกของผมได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการนั่งท างานหน้าคอมพิวเตอร์

เป็นเวลานาน  คุณคงเห็นได้ที่ผมเดินอย่างล าบาก  แต่ผมขอบคุณพระเจ้าส าหรับสิทธิพิเศษที่ได้รับ

ใช้พระองค์ในทางนี้   นี่อาจบ่งบอกด้วยว่าการวิ่งแข่งของผมเสรจ็สิ้นลงแล้ว  ผมอธิษฐานขอพระพร

จากพระเจ้าให้กบัคุณแต่ละคน  ผมขอบคุณที่มีโอกาสได้พบพวกคุณอกีคร้ัง 

 

 
28 鬼神之类  (พวกผีพวกเจ้า) 
29 อพยพ 19:5-6 “ฉะนั้น ถ้าพวกเจ้าฟังเสยีงเราจริงๆ และรักษาพันธสญัญาของเราไว้ พวกเจ้าจะเป็นของล า้ค่าของเราที่เราเลือกสรร
จากท่ามกลางชนชาติทั้งปวง เพราะแผ่นดินทั้งสิ้นเป็นของเรา  พวกเจ้าจะเป็นอาณาจักรปุโรหิต และเป็นชนชาติบริสุทธ์ิส าหรับเรา นี่

เป็นถ้อยค าที่เจ้าต้องบอกกบัคนอสิราเอล” (ฉบับมาตรฐาน 2011) 


